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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ๖  กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ©0.010 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ช้ัน ๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ
(สมัยท่ี ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองท่ีเสนอ
๓.๑ ญัตติ เรื่อง การสรรหาและเลือกกรรมการชื่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญวาทย์ 
วิทยาลัย

๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๓.๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓.๔ ญัตติขออนุมัติปรับลดค่างานและราคาตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 
แบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี ( ^ 6 ๓ 6 ก* เก-!3เล06 ^60701|ก5 เชื่อม 
ระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง 
- บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

๓.๕ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๓.๖ ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.๗ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
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ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขั้น ๑

ผู้มาประชุม 
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๘.นางฉันทพัฒนี 
๙.นายประสิทธี้ 
๑๐.ร.ต.ท.วิลาศ 
๑๑.นายนิธิกร 
๑๒.นายธีรพล 
๑๓.นายสมคิด 
๑๔.นางสาวคุภารนันท์ เฃื้อจ๋ิว 
๑๕.ร.ต.อ.พซร ไขยวงค์
๑๖.นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม
๑๗.นายพิเซฐ 
๑๘.นายมิตร

เตซะปลูก 
จันทร์ทา 
ธรรมสังกา 
ศรีวงษ์ 
จิตปลื้ม

๑๙.นายซาญณรงค์ มาเรียน 
๒๐.นายธนาวุฒิ 
๒๑.นายพงษ์พันธ์ 
๒๒.นายขาตรี 
๒๓.นางธยานี 
๒๔.นายธรรมการ 
๒๕.นายประหยัด 
๒๖.นายบุญเนตร

บุปผาเจริญ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสนเทพ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑)
เกิดมูล ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒)
ธนะสุวัตถี้ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
วรญาณกุล ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ลุณหเลขจิตร ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง 
อัครธรรมคิลฟ้ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง 
โนปง ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง

ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง 
ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง 
ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง 

ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว 
ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว 
ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกิน 
ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกิน 
ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา 
ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะดา 
ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา 
ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่ทะ 

เป็ง'ขวัญ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้ห่ม
กุญขร ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้ห่ม
พิทยาธำรง ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ
ศรีโรจนกุล ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
ชุมศรี ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
แลสันกลาง ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร
เตซะอุ่น ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร

ทินอยู่
ธรรมวงค



๒

ผู้มาประชุม
๒๗.นายปีลันธป้ รัตนวราภรณี ตำแหน่ง สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ
๒๘.นายเซน ปานสังข์ ตำแหน่ง สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม
๒๙.นายกฤศน์วัต ประสาน ตำแหน่ง สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองปาน
๓๐.พ.ต.ท.พิมล คงทอง ตำแหน่ง สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก

ผู้ขาดประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ตำแหน่ง นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒.นายวราวุฒิ หน่อคำ ตำแหน่ง รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๓.'นาย,พิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔.นายอมร ทองประดิษฐ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔.นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร ตำแหน่ง เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๖.นายสมพร นาคพิทักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๗.นางขุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๘.นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราฃการแทน 

ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๙.นางสาวพรรณี การะกัน ตำแหน่ง รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๑๐.นางสาวเพ็ญสิริ ไซยวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๑.นายธีทัต ธรรมธิถูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๒.นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์กํ่า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓.นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ตำแหน่ง เลขานุการองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๔.นายปรีชา กันหล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๔.นายสิทธิพงศ์ คำบุญชู ตำแหน่ง รักษาราซการแทนผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
๑๖.นายบุญส่ง ศรีกอนติ ตำแหน่ง รักษาราซการแทนผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๗.นางกนกพรรณ นันตาวัง ตำแหน่ง รักษาราซการแทน ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๘.นางจินตหลา ทองมุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
๑๙.นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
๒๐.นางนิตยา สายอุปราช ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
๒๑.นายสุทิตย์ มงคลคลี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒๒.นายชูศักดี้ ตุ้ยบาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
๒๓.นางปราณี แก้วขัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๒๔.นายภัทรพงศ์ เถายศ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



๓

ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๔.นางสุพัตรา หล้าสมศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญซี
๒๖.นางสาว'ซณรสี ตันเกียรติข้ย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๒๗.นางสาวจิรพรรณ ศรีนวลฟูต๊ะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
๒๘.นายวัฒนา สอนดี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๒๙. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง หัวน้าฝ่ายการประชุม (เลขานุการสภาฯ)
๓๐. นายวุฒินันท์ อรรคเดโซ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
๓๑.นางดวงดาว อานุภาพยรรยง ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๓๒.นายไกรเซษฐ์ ทองบุตร ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ
๓๓.นางสาวสิริกัญญา แก้วปลั่ง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
๓๔.นางสาวหนึ่งฤทัย สุธรรมปวง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๓๔.นางสาวอริสรา แก้วปีง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
๓๖.นางสาวพิซขญา เวซสวรรรค์ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจ
๓๗.นายธนขาย อุดมสารี ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง
๓๘.นายนิรันดร์ วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
๓๙.นายสุรทัศน์ ทิพย์ประยูร ตำแหน่ง นักวิซาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๔๐.นายจักรพงษ์ กาวงค์ ตำแหน่ง นักวิซาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๔๑.นายปีญญา สุริยะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๔๒.นางวนิดา เพซรกาศ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๔๓.นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ตำแหน่ง นักประซาสัมพันธ์ปฏิบํติการ
๔๔.นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔๔.นายพรฑศพล ซมพูศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๔๖.นางสาวแสงดาว ตาโน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔๗.นางสาวนพมาศ ขัยยาคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๔๘.นางสาวภาวิณี ต๊ะเฟย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบ้ติงาน
๔๙.นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการ
๔๐.นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ซ่วยนักจัดการงานทั่วไป

เร่ิมประชุม เวลา ๑๐.๔๐ น.
เมื่อสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มาประชุมครบองค์ประชุม 

จำนวน ๓๐ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไดให้สัญญาณ 
เชิญสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม



นางสมพร กาไวย์ 
เลขาบุการสภาฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑

๔

บ ัดน ี้สมาซ ิกครบ องค ์ป ระข ุมแล ้ว  ข อ เร ียน เช ิญ ท ่าน ถ าว ร  บ ุป ผาเจร ิญ  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึ้นจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
และทำหน้าที่ประธานดำเนินการประขุมตามระเบียบวาระ 
วันนี้เป็นการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผมขอดำเนินการประขุมสภาตามระเบียบวาระ
-มีสมาซิกท่านใดยังไม่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้าง ไม่มี แสดงว่าได้รับครบทุกท่าน
- เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประขุม
เร่ืองแรก ขยายสมัยประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประขุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อ 
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประขุมได้มีมติกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประขุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔ 
ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ มีกำหนด ๔๕ วัน 

เนื่องจากได้รับญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ และ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กอปร'กับใกล้สินปีงบประมาณฝ่ายบริหาร 
จะต้องเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
เพื่อพิจารณาและญัตติที่เร่งด่วนอื่นอีก จึงอาสัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ 
วรรคส่ี แห่งพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไข 
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยายสมัยประขุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปอีกเป็นเวลาสิบห้าวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จึงแจ้งให้ที่ประขุมได้รับทราบ 
เรื่องที่สอง รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๖ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน 
๒๕๖๔เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประขุมได้รับทราบ หากต้องการทราบ 
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เรื่องที่สาม รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศแก้ไข 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ คร้ังท่ี



๕

นายถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓

๑๓/ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ท่ีประขุมได้รับ 
ทราบ หากด้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่กองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ
เร่ืองท่ีสี ด้วยจังหวัดลำปาง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนว 
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประขุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห,งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ฉบับท่ี ๓๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ว่าการประขุมสภาท้องถิ่นเป็น 
กิจกรรมได้รับการยกเว้น ตามข้อ ๕(๕) ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยความ 
เห็นชอบชองผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๔ แต่ต้องปฏิบัติตาม 
มาตรการ,ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงประขุมสภา 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น ๑ แห่งนี้ 
-ต่อไปเข้าสู'ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ 
(สมัยท่ี ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- รายงานการประชุม มีทั้งหมด ๖๐ หน้า เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบ
- ท่านใดจะขอแก้ไชรายงานการประชุมขอเชิญ -ไม่มี-
-ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๘ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติในที่ประขุม
•สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือ เห็นชอบ -จำนวน ๒๘ เสียง- 
-สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นซอบ จำนวน ๒๘ เสียง ให้การรับรอง 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- ต่อไประเบียบวาระท่ี ๓ 
เร่ืองท่ีเสนอ
๓.® ญัตติเรื่องการสรรหาและเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเข้ารับการดัดเลือกเป็นกรรมการสถานสืกษาฃั้นพื้นฐานโรงเรียน 
บุญวาทย์วิทยาลัย



๖

นายถาวร บุปผาเจริญ - ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
ประธานส่ภา'ฯ
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
บายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

จะดำเนินการแต่งต ั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญวาทย์ 
ว ิทยาล ัย  ตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง 
และการพ้นจากดำแหน่งฃองกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๓ (๕) กรรมการซี่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
จำนวนหนี่งคน และข้อ ๖ (๓) การสรรหาและเลือกคณะกรรมการตามข้อ ๓ (๕) 
ให้ดำเนินการโดยสภาขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นนั้น เพื่อให้การสรรหา 
ก รรม ก ารผ ู้แ ท น อ งค ์ก รป ก ค รอ งส ่ว น ท ้อ งถ ิ่น  ท ี่จ ะ ด ำ เน ิน ก าร แ ต ่งต ั้ง  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญวาทย์ว ิทยาลัย เปีนไปด้วย 
ความเรียบร้อย จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พิจารณาสรรหา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่เป็นผู้แทน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ คนจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น ผมจะดำเนินการให้สภาแห่งนึ้!ด้คัดเลือก
ผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน ๑ ท่าน

นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

-ฃอเชิญท่านธนาวุฒิ เป็งขวัญ
เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธนาวุฒิ เป็งขวัญ 
สมาชิกเขต ๑ อำเภอแจ้ห่ม ขอเสนอท่านตวงรัตน์ โลห้สุนทร นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

-ฃอผู้รับรอง - ผ ูร้ับรองถูกต้อง
-สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ -ไม่มี-
เป็นอันว่าท่านตวงรัตน์ โล่สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังวัดลำปาง
ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อทำหน้าที่
ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
-ต่อไป๓.๒ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงดำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
นายก อบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖๓!



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้
นายก อบจ.ลำปาง งานก่อนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการที่ ๑ หน้า ๓๓๓ ค่า 
จัดซื้อรถบรรทุกนํ้า จำนวน ๒1๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก 
(ด ีเซ ล )ข น าด ๖ ด ัน ๖ ล ้อแบ บ บ รรท ุกน ํ้าจำน วน ๑ ค ัน ๆ ล ะ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อโซในการปฏิบัติงานของกองข่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มติ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๖ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ ก่อ 
หนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง รายการท ี่ ๑ ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน ํ้า ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน 
๒ ,๕๐๐,๐๐๐ บาท เน ื่องจากสำนักงบประมาณได้ปรับปรุงรายละเอียดและ 
ค ุณลักษณะเฉพาะในบัญชีราคามาตรฐานครุภ ัณฑ ์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ ข้ึนใหม่ ได้ปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะและปรับเพิ่มราคาครุภัณฑ์ กอง 
ช่างจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายให้ 
เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไข 
เป ล ี่ย น แ ป ล ง ค ำ ซ ื้แ จ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่า ย ด ัง ก ล ่า ว  ต า ม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารผาอนุมัติต่อไป 
-ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ
จะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -
-ฃณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประขุม จำนวน ๒๙ คน ครบองค์ประขุม 

นายถาวร บุปผาเจริญ - ผมจะขอมติที่ประขุม
ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณรายจ่าย

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ-จำนวน ๒๘ เสียง- 
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี- 

มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๘ เสียง อนุมัติใหแ้ก้ไข
เปลี่ยนแปลงดำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีฝ่ายบริหาร 
ได้แถลง ตามหนังสือ ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๘๐๘ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง



๘

นายถาวร บุ'ปผาเจริญ -ต่อไป ๓.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อ'บัญญัติองค์การ
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ในญัตตินี้มีเรื่องโอนงบประมาณ ของส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง จำนวน ๗ กอง ประกอบด้วย ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ลำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ กองช่าง กองสาธารณสุข กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และกองการเจ้าหน้าที่ โดยจะเริ่มจากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นกองแรก
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวตวงรัตน์ โลหสุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จ ังห ว ัด ล ำป าง งบ ป ร ะ ม าณ ร าย จ ่าย ป ร ะ จ ำป ีงบ ป ร ะ ม าณ  พ .ศ .๒๕๖๔ 
งบประมาณตั้งจ่ายไว้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ รายการที่ ๑ หน้า ๑๒๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี งานราชพิธี 
และงานร ัฐพ ิธ ี งบประมาณ  ๓ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท เบ ิกจ ่ายไป แล ้วจำน วน  
๒,๒๙๖,๔๔๕ บาท คงเหลือจำนวน ๗๐๓,๕๕๕ บาท นั้น เนื่องจากองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำปางได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ โดยสำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีส่วนราชการในลังกัด ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายนิติการ และฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว มีภารกิจงานเพิ่มขึ้น เช่น งานส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มแม่บ ้านเกษตรและกลุ่มอาชีพ 
จังหวัดลำปาง งานป็องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตลอดจนงานตัดต่อวีดี 
ท ัศ น ์ภ ารก ิจ /ก ิจ ก รรม ข อ งผ ู้,บร ิหาร เพ ื่อให ้เก ิดความ คล ่องต ัวและบ รรล ุ 
วัตถุประสงค์ตามนโยบายของผู้บริหาร สำนักปลัดฯ จึงมีศวามจำเป็นต้องจัดหา 
ครุภ ัณฑ ์เพ ิ่มเต ิม สำหรับรองรับบุคลากรตามภารกิจงานโครงสร้างใหม่ และ 
รองร ับตำแห น ่งปล ัดองค ์การบร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำปาง จ ึงขออนุม ัต ิโอน 
งบประมาณ ตังนี้
โอนลด รวมท้ังสัน จำนวน ๓๗๑,๑๐๐ บาท 
งานบริหาร1ท่ัว'โป
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายการที่ ๑ หน้า ๑๒๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี งานราชพิธีและงานรัฐพิธี 
จำนวน ๓๗๑,๑๐๐ บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) จำนวน ๓๗๑,๑๐๐ บาท 
งานบริหาร,ท่ัว'ไป
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



๙

นางสาวตวงรัตน์ โลหสุนทร ค่าครุภัณฑ์
นายกอบจ.ลำปาง ประเภทครุภัณฑ์ลำนักงาน

รายการที่ ๑๕ ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน ๒๕,๐๐0 บาท 
รายการที่ ๑๖ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๙,๖๐๐ บาท 
รายการที่ ๑๗ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๓๙,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๑๘ ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๑๙ ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการที่ ๖ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๙,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๓ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๔ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เฬชพภัเก(ะป๐ก จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๕ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๕,๒๐๐ บาท
รายการที่ ๑๖ ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๗ ค่าจัดซื้อเครื่องลำรองไฟฟ้า จำนวน ๗,๕๐๐ บาท
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการที่ ๒ ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัลพร้อมเลนส์ จำนวน ๓๒,๙๐๐ บาท 
รายการที่ ๓ ค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายลำหรับติดกล้อง จำนวน ๙,๙๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เพ ื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รายจ ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน 
เพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
อนุมัติต่อไป

นายถาวร บ ุปผาเจริญ ■ ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ
ประธานสภาฯ จะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -

■ ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน ๒๙ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประชุม
■ สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ■ จำนวน ๒๘ เสียง-
- สมาชิกท่านใดไม,เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ■ ไม่มี-



๑๐

มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็บชอบจำนวน ๒๘ เสียง อนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหาร
ได้แถลง ตามหนังสือ ท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๓๐๓๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๖๔
และหนังสือที่ ลป ๔๑๐๐๓/ ๓๐๘๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๔
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

นายถาวร บุปผาเจริญ -ต่อไปโอนสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาฯ -ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง และสมาชิกสภา
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ และตาม 
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๔ ครั้งที่ ๑๔/ ๒๔๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๖๔ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวดค่าตอบแทน ไข้สอยและ 
วัสดุ รายการที่ ๓ หน้า ๑๒๙ โครงการปีกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าแสนบาท) น้ัน เนื่องจากประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง
การแน ่งส ่วนราชการภายในองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน ๒๔๖๔ ได้แบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางได้ 
เปลี่ยนชื่อกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสำนักงานเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย 
ฝ่ายการประชุม ฝ่ายกิจการสภา และฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร มิภารกิจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดการประชุมคณะกรรมการต่าง  ๆ ของคณะผู้บริหาร 
หรือสภาองค์กำรบริหารส่วนจังหวัด การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของ 
คณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ ประกอบกับป้จจุบัน 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จึง 
ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ และได้แต่งตั้งท ี่ปริกษานายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงมีความ 
จำเป ็นต ้องโอนงบประมาณ ไปต ั้งจ ่ายเป ็นรายการใหม ่ เพ ื่อจ ัดช ื้อคร ุภ ัณฑ ์ 
สำนักงาน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนลด รวมท้ังส้ิน จำนวน ๖๔,๔๙๐ บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบดำเนินงาน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ



นางสาวตวงรัตน์ โล่น์สุนทร ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการในราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
นายกอบจ.ลำปาง รายจ่ายหมวด อ่ืน ๆ

รายการที่ ๓ หน้า ๑๒๙ โครงการติกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบ้ติงานสำหรับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๖๕,๕๙๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) รวมทั้งสันจำนวน ๖๕,๕๙๐ บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที่ ๒ ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ฟ,๕๐๐ บาท
รายการที่ ๓ ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒๘,๘๐๐ บาท
รายการที่ ๔ ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก จำนวน ๖,๕๐๐ บาท
สำหรับใช้ในการปฏิบ้ติงานของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายการที่ ๘ ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน ๙,๕๐๐ บาท
รายการที่ ๙ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๔,๙๐๐ บาท
รายการที่ ๑๐ ค่าจัดซื้อชั้นวางของ ๓ ช้ัน จำนวน ๑,๒๙๐ บาท
รายการที่ ๑๑ ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๓ ลิ้นชัก จำนวน ๔,๒๐๐ บาท
รายการที่ ๑๒ ค่าจัดซื้อโซฟา จำนวน ๒,๙๐๐ บาท
สำหรับใช้ในการปฏิบ้ติงานชองที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายละเอ ียดตามเอกส ารแน บ ท ้าย เพ ื่อให ้การดำเน ินการเป ็นไปด ้วยความ
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติชองสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุม้ติต่อไป

นายถาวร บุปผาเจริญ -ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ
ประธานสภาฯ จะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -

-ฃณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๙ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๘ เสียง-
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 'ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๘ เสียง อบุรํเด๊ไห้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตาม 
หนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๙๖๔ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
และหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๖๖๐ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง 
'ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๑ หน้า ๓๔๖ เงินสำรองจ่าย จำนวน 
๓๑,๐0๐,๐๐๐ บาท งบประมาณถือจ่าย ๑๐,๗๕๔,๒๔๗.๔๐ คาดว่ามื 
งบประมาณเพียงพอจนถึงสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) น้ัน 
เนื่องจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะ 
ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ครอบคลุม ๑๓ อำเภอ ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข้าราชการ ต้องปฏิบัติภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ชององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มาตร ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ตามหนังสือสั่งการของจังหวัดลำปาง กรม 
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและมติครม.ซึ่งพื้นที่ชอง 
จังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่เป็นภูเขา สภาพถนนบางแห่งยังเป็นถนนที่ฃรุฃระ จึง 
จำเป็นต้องมีรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ผู้ 
สัญจรในท้องถนน และเพื่อจัดเตรียมพาหนะลำหรับรับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ในการมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดซื้อรถตู้ครั้งส่าสุดเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 
มีอายุการใช้งาน ๑๒ ปี จึงขออนุมัติจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ตามแนวทางหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
โดยโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำมาตั้ง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ โดยขอโอนจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทเงิน 
ลำรองจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด จำนวน ๓,๕๖๓,๐๐๐ บาท 
งานงบกลาง 
งบกลาง
ประเภทสำรองจ่าย
รายการที่ ๑ หน้า ๓๔๖ เงินลำรองจ่าย จำนวน ๓,๕๖๓,๐๐๐ บาท

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม



นางสาวตวงรัตน่ โล่หสุนทร โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) จำนวน ๓,๕๖๓,0๐๐ บาท 
นายกอบจ.ลำปาง งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รายการที่ ๓ ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑,๖๖๔,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๔ ค่าจัดซื้อรถโดยสาร จำนวน ๑,๘๙๙,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การ 
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียน 
มาเพื่อโปรดพิจารณาอนุม่ติต่อไป

นายถาวร บุปผาเจริญ •ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ
ประธานสภาฯ จะอภิปราย'ขอเซิญ - ไม่มี -

•ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๙ คน ครบองค์ประชุม 
- ผมจะขอมติที่ประชุม
•สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ •จำนวน ๒๘ เสียง-
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ •ไม่มี

นติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๘ เสียง อนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตาม 
หนังสือที่ ลป ๕©๐๐๓/ ๓๐๙๐ ลงวันที ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปโอนกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในญัตตินี้ขอมอบให้รองวราวุฒิ

หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นคนแถลง ในส่วนของ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



นายวราวุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง

๑๔

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โลห้สุนทร 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการขออนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตาม1ข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง หมวดด่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราฃการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ รายการที่ 
๑๑ หน้า ๒๔๖-๒๔๗ โครงการแก้ไขปีญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประขาขน (ด.เก^ ^6ก1:6โ) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ดวVIช-๑๙) มี 

ความรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง โครงการด้งกล่าวจึงไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบ้ติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และ 
ปริมาณงาน มีประสิทธิภาพเพิ่มชื้น จึงขอโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงขออนุมีติโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนลด จำนวน ๙๓,๑๐๐ บาท 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของขุมซน 
หมวดด่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืน ๆ
รายการที่ ๑๑ หน้า ๒๔๖-๒๔๗ โครงการแก้ไขปีญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประซาซน (ด !ก ^  06ก1;6โ) จำนวน ๙๓,๑๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) จำนวน ๙๓,๑๐๐ บาท
งานวางแผนสถิติและวิขาการ
หมวดด่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ,งก'อสร้าง
ด่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการที่ ๑ ด่าจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ ด่าจัดชื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒,๖๐๐ บาท
รายการที่ ๓ ด่าจัดชื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๗,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๔ ด่าจัดชื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท
รายละเอ ียดตามเอกส ารแน บ ท ้ายเพ ื่อให ้การดำเน ิน การเป ็น ไป ด ้วยความ
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
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มติท่ีประชุม

นายวราวุฒิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

จึงเรียนมาเพ่ือ'โ*ปรดพิจารณาอนุม้ติต่อ'โป

- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยที่จะซักถาม 
หรือจะอภิปรายขอเซิญ - ไม่มี
-ขณะนี้มีสมาขิก'อยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๘ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาซิกทำนใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๘ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุม้ติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๐๒๐ ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

'ต่อไปโอนกองช่าง - ม เีร่ืองโอนท้ังหมด ๓ เร่ือง
-ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองแรก
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายวราวุฒ ิ หน่อคำ รอง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ร ับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน ์ 
โลห้สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการขอ 
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ด ้วยองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดลำปาง ม ีความจำเป ็นต ้องโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการท ี่ ๑ หน้า ๒๘๔ 
ค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการในราซอาณาจักรและนอกราซอาณาจักร 
จำนวน ๑๓๓,๐๐0 บาท เพื่อสมทบค่าจัดซื้อรถบรรทุกนํ้า ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามมติสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวัน 
จันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นขอบอนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ กองช่าง 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อรถบรรทุกนํ้า ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท เนื่องจากสำนักงบประมาณได้ปรับปรุงรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข้ึนใหม่
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ไต้ปรับปรุงคุณลักษณะและปรับเพิ่มราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๖ ,๐0๐  ซีซี 
หรือกำล ังเครื่องยนต์ส ูงส ุดไม ่ตากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกนํ้า ราคา 
๒,๖๓๓,๐๐๐ บาท จึงต้องสมทบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๔ 
เพิ่มอีก ๑๓๓,๐๐๐ บาท จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณให้ถูกต้อง ดังนี้ 
โอนลด
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืน ๆ
รายการที่ ๑ หน้า ๒๘๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราซการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร จำนวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) จำนวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง
ด่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อรถบรรทุกนํ้า จำนวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ การ
โอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาห้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารไต้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีช้อสงสัยที่จะซักถาม
หรือจะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี-
-ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๙ คน ครบองค์ประชุม 
-ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๙ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
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เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองคํการบริหารส่วนอังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสีอท่ี ลป ๕๑๐©๓/ ๒๘๐๗ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงโอนเรื่องที่สอง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนอังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนอังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนอังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 
นายกองค์การบริหารส่วนอังหวัดลำปางให้แถลงประกอบการขออนุม้ติโอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนอังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
อังหวัดลำปาง มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๐๘,๘๐๐ บาท ไปตั้งรายการใหม่ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ลำนักงาน รวมจำนวน 
๓ รายการ รวมงบประมาณ ๑๐๘,๘๐๐ บาท เนื่องจากได้ปรับปรุงห้องประชุม 
และห้องทำงานของประธานสภาองค์การบริหารส่วนอังหวัดลำปาง จึงมีความ 
จำเป็นต้องโอนงบประมาณ จึงขออนุม้ติโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนลด กองช่าง รวมจำนวน ๑๐๘,๘๐๐ บาท 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
รายการที่ ๑ หน้า ๓๑๒ ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐๘,๘๐๐ บาท 
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) สำนักงานเลขาฯ รวมจำนวน ๑๐๘,๘๐๐ บาท 
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ลำนักงาน
รายการที่ ๕ ค่าอัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๙,๘๐๐ บาท
รายการที่ ๖ ค่าอัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๗ ค่าอัดซื้อผ้าม่าน จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท
รายละเอ ียดตามเอกส ารแน บ ท ้ายเพ ื่อให ้การดำเน ิน การเป ็น ไป ด ้วยความ
เรียบร้อย จึงขออนุม้ติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔
การโอนและแก้!ขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
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รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
หรือจะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี
-ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๓0 คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอบงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๙ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบ จำนวน ๒๙ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๒๙๑๓ ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงโอนเรื่องที่สาม
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ร ับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการขออนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบ ัญญ ัต ิองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ หมวด 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง รวม 
จำนวน ๑๓ รายการ รวมงบประมาณ จำนวน ๓๔,๑๔๐,๗ ๐๐ บาท นั้น 
เนื่องจากโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาทิ 
เข่น
๑.อปท.เจ้าของพื้นที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
๒.อปท.เจ้าของพื้นที่ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้ดำเนินการโครงการแล้ว 
๓.อปท.เจ้าของพื้นที่ติดปีญหาเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ของสถานที่ก่อสร้างตาม 

โครงการ
๔.ยังไม่ได้มีการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการขอใช้ที่ดินราฃพัสดุ 

กรมธนารักษ์
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๕.โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน ซ่ึง อปท.เจ้าของพื้นที่ไม่สามารถระบุ 
ระยะเวลา ในขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุพืช หรือ กรมป่าไม้!ด้
๖.อปท.เจ้าของพื้นที่คำเนินโครงการก่อสร้างโครงการของตนเอง ทับช้อนกับ 

พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ บางส่วน 
๗.สถานที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการอยูในเขตพื้นที่ควบคุมดูแลของกรมเจ้าท่า 

ซึ่งอปท.เจ้าของพื้นที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตามโครงการฯ 
จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง รวมจำนวน ๒๕ รายการ รวมงบประมาณ ๓๕,๑๔๐,๗๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงอนุมติโอนงบประมารณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและ 
แก้!ขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ 
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมา 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีช้อสงสัยที่จะชักถาม

ประธานสภาฯ หรือจะอภิปรายขอเชิญ - ขอเชิญท่านกฤศน์วัต ประสาน
นายกฤศน์วัต ประสาน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา
ส.อบจ.อ.เมืองปาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมนายกฤศน่วัต ประสาน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเมืองปาน ผมมีช้อสงสัยใน 
เรื่องหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จากเดิมที่เป็นโครงการจัดซื้อโคมไฟ 
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายทางลป.ถ.๑-๐๐๕๘ บ้านแม่สุก-บ้านขาม 
เปลี่ยนเป็นไฟสว่างแบบกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้งหม้อแปลง อยากสอบถามเหตุผลที่ 
ต้องเปลี่ยน เพราะเราได้ทราบข้อมูลว่าล้าเราได้ติดตั้งหม้อแปลงไปแล้ว องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางไม่มีส่วนที่จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับพื้นที่ ขอขอบคุณ

นายถาวร บ ุปผาเจริญ -ฃอเชิญฝ่ายบริหารตอบข้อชักถาม
ประธานสภาฯ
นางสาวตวงรัตน์ โล่ทํสุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท ุกท ่าน ในส่วนของการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณเรื่องการดำเนินการไฟฟ้าโซลาเซลล์ ขอเรียนชี้แจงว่าฝ่ายบริหารได้ 
ให้ผู้อำนวยการกองช่าง ไปลำรวจพื้นที่ในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ 
ในหลาย  ๆโครงการที่ท่านสมาชิกได้นำเสนอเข้ามา บางโครงการก็มีความจำเป็น 
ที่จะต้องเปลี่ยนเป็นไฟสว่างแบบกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ตามที่ท่าน 
สมาชิกได้แจ้งไปเรื่องค่าไฟฟ้า อบจ.ลำปาง ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจาก 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่นอปท.อื่น  ๆ แต่เราก็ได้ดำเนินการเจรจากับ อปท.ใน 
พ้ืนท่ี ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าไปแล้ว โดยอปท.ยินดีจะรับผิดขอบโควต้าค่าไฟฟ้าใน



๒๐

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติทประชม

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ส่วนนี้ ทั้งนี้ อปท.ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น เพราะ อปท.แต่ 
นายกอบจ.ลำปาง ละแห่งได้รับโควต้าค่าไฟฟ้าฟรีจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐ เปอร์เซ็นต์

ของค่าไฟฟ้าที่จะต้องใช้จ่าย เพราะฉะนั้น ก็ไม่ได้อยู่ในรายจ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่ 
อย่างใด ก็ไต้มีการเจรจาตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับ 
ประซาซนอย่างเต็มที่ เนื่องจากการดำเนินการโครงการไฟฟ้าโซลาเซลล์บางจุด 
ไม่มีความเหมาะสม มีไฟฟ้าปกติวิ่งผ่านอยู่ก็สามารถที่จะดำเนินการไต้ การลงทุน 
โครงการที่งบประมาณเท ่าเท ียมกัน แต่การใช้ไฟฟ้าปกติก็จะมีความเสถียรมี 
ความยั่งย ืน อยู่ได้นานกว่า ไม ่ต ้องม ีค ่าใช ้จ ่ายในเร ื่องการซ ่อมแบตเตอรี่ ใน 
ระยะเวลา ๓ ปี หรือ ๕ ปี เพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ 
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในจุดที่สามารถเปลี่ยนไต้ และอปท.ในพื้นที่ สามารถ 
รับผิดขอบค่าไฟฟ้าในส่วนนี๋ไต้ เราก็ไต้ดำเนินการเรียบร้อย ฃอซอบคุณ 
-มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญ -ไม่มี
-ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๓๐ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๙ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๙ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารไต้แถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๐๘๖ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- ต่อไปกองสาธารณสุข
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในญัตตินี๋ในส่วนของกองสาธารณสุข

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองการเจ้าหน้าที่ ขอมอบหมายให้ 
รองพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้แถลง 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ร ับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์
โส่ห้สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการขอ 
อนุมัติโอนงบประมาณ ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขึ้แจงงบประมาณรายจ่าย

นายพิษญพล ประสาน 
รองนายกอบจ.ลำปาง
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รองนายกอบจ.ลำปาง

๒๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑๖/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดค่าตอบแทน 
ใฃ้สอยและวัสดุ รายการที่ ๔ หน้า ๒๒๕
โครงการฟ้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รายการ 
ท่ี ๕ หน้า ๒๒๕: โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท และรายการที่ ๖ หน้า ๒๒๖ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เนื่องจากมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ “ฝ่ายการ 
สาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด” เดิม แบ่งส่วนราชการใหม่ 
เปีน “กองสาธารณสุข” โดยโครงสร้างของกองสาธารณสุข มีฃ้าราชการ และ 
พนักงานจ้าง รวมจำนวน ๔๐ อัตรา เพื่อให้การปฏินัติงานของกองสาธารณสุข 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีครุภัณฑ์เพียงพอเพื่อใช้ในการ 
ปฏิบ่ติงานของเจ้าหน้าที่ จีงฃอโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ประเภท 
ครุกัณฑ์สำนักงาน และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงขออนุมัติโอน 
งบประมาณ ดังนี้
โอนลด รวมท้ังส้ิน จำนวน ๑,๒๔๙,๕๐๐ บาท 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อื่น ๆ
รายการท ี่ ๔ หน้า ๒๒๕ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ต ิดต่อ จำนวน 
๒๕๕,๖๐๐ บาท
รายก ารท ี่ ๕ หน้า ๒๒๕ โครงการป ้องก ันและควบค ุมโรคต ิดต ่อ จำนวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๖ หน้า ๒๒๖ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย จำนวน ๔๙๓,๙๐๐ บาท
โลนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) รวมจำนวน ๑,๒๔๙,๕๐๐ บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน ๒๙,๖๐๐ บาท
รายการที่ ๒ ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน ๑๐๔,๕๐๐ บาท 
รายการที่ ๓ ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๔ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๙,๘๐๐ บาท 
รายการที่ ๕ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๔๒,๙๐๐ บาท 
รายการที่ ๖ ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม จำนวน ๓๓,๒๐๐ บาท 
รายการที่ ๗ ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๘ ค่าจัดซื้อตู้ จำนวน ๓๗,๕๐๐ บาท
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รายการที่ ๙ ค่าจัดซื้อตู้ จำนวน ๒๖,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๑๐ ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน ๖๑,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๑ ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน ๒๙,๖๐๐ บาท
รายการที่ ๑๒ ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน ๔๗,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๑๓ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๙,๘๐๐ บาท
รายการที่ ๑๔ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๑๙,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๑๔ ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๖ ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน ๓๐,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๑๗ ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม จำนวน ๒๔,๙๐๐ บาท
รายการที่ ๑๘ ค่าจัดซื้อตู้ จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๒ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๓ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๔ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒,๔๐๐ บาท 
รายการที่ ๔ ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๖,๔๐๐ บาท 
รายการที่ ๖ ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๖๔,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๒,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๓ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๒,๖๐๐ บาท
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน ๗,๔๐๐ บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๔ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔,๒๐๐ บาท
รายการที่ ๔ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๖ ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๓,๒๐๐ บาท
รายการที่ ๗ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๗,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๘ ค่าจัดซื้อขุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท

๒๒
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นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม
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รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ 
การโอนและแก้!ขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
หรือจะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี-
-ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๓๐ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๙ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้!อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ■ ไม่มี-
เป็นอันว่าทีประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๙ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือที ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๙©๒ ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ 
หนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๐๑๙ ลงวันท่ี ๖  กันยายน ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์
โลห้สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการขอ 
อน ุม ัต ิโอนงบประมาณ ตามข ้อบ ัญ ญ ัต ิองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำปาง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๑ 
หน้า ๓๐๐ ค่าจัดซื้อรถเข็น งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท นั้น เนื่องจากมีการแบ่ง 
ส่วนราชการใหม่เป็น “ฝ่ายสาธารณสุข” ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด” 
เด ิม แบ ่งส ่วนราฃการใหม ่เป ็น  “ก องส าธารณ ส ุข” ม ีภ ารก ิจงาน อน าม ัย  
สิ่งแวดล้อม งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่ง 
ปฏิกูล ฯลฯ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง การแบ่งส่วน 
ราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๖๔
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มติท่ีประชุม

ลงวับที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จีงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ จึงขออนุมิติ
โอนงบประมาณ ดังนี้
โอนลด จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รายการที่ ๑ หน้า ๓๐๐ ค่าจัดซื้อรถเข็น จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท 
โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม่) จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รายก ารท ี่ ๑ ค ่าจ ัดซ ื้อรถเข ็น  จำนวน ๓ ๔ ,๐๐๐ บาท รายล ะ เอ ียด ต าม  
เอกสารแนบท้าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ 
โอน งบ ป ระมาณ รายจ ่าย ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยว ิธ ีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมา 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมิติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
หรือจะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี
-ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๓๐ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมิติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๙ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๙ เสียง อนุมิติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๒๗๒๘ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
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- ต่อไปกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์
โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการขอ 
อนุมัติโอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ะ๖๔ งบประมาณตั้งจ่ายไว้กองการสีกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ รายการที่ ๒ 
หน้า ๒๐๔ โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน อปท.งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
และรายการที่ ๓ หน้า ๒๐๖ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม งบประมาณ ๔ ๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เน ื่องจากสถานการณ์ การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ((1(^10-๑๙) จังหวัดลำปางได้มี 
ประกาศ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโค 
โรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๔๖๔ โดยห้ามจัดกิจกรรมที่มี 
ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค และมีการรวมกลุ่มชองบุคคลที่มีจำนวนรวมกัน 
มากกว่า ๒๐ คน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงไม่สามารถดำเนินการ 
โครงการดังกล่าวได้ เพื่อนำนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไปสู่ 
การปฏิบัติ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนผ่าน 
เทคโนโลยีของเครื่องมือและอุปกรณ์โนโรงเรียนวอแก้ววิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการพัฒนาระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนวอแก้ววิทยา 
ให้ครอบคลุมภายในอาคารเรียน จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เพื่อตั้ง 
เป็นรายการใหม่จัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงขออนุมัติโอน 
งบประมาณ ดังนี้
โอนลด รวมท้ังส้ิน จำนวน ๔๘๗,๔๔๐ บาท 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืน ๆ
รายการที่ ๒ หน้า ๒๐๔ โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน อปท.จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ 
บาท
รายการท ี่ ๓ หน้า ๒๐๖ โครงการพัฒนาความเป ็นเล ิศทางวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม จำนวน ๓๓๗,๔๔๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๘๗,๔๔๐ บาท
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการที่ ๓ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (^00655 ?๐เท*) จำนวน 
๘ ๑,๐00 บาท
รายการที่ ๔ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (1๒ 5ผเ1โ01า) ขนาด ๑๖ ซ่อง 
จำนวน ๘,๔00 บาท
รายก ารท ี่ ๕ ค ่าจ ัดซ ื้ออ ุป กรณ ์ควบ ค ุมการกระจายส ัญ ญ าณ อ ิน เท อร ์เน ็ต  
(ผเโ6๒55 (1๐ท1:โ0116โ) จำนวน ๖ ,0 0 0  บาท
รายการที่ ๖ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน (?06 เก]601:0โ) จำนวน 
๑,๒00 บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อโต๊ะประขุม จำนวน ๙๑,๒ 00 บาท
รายการที่ ๒ ค่าจัดซื้อโต๊ะประขุม จำนวน ๓ 0 ,0 0 0  บาท
รายการที่ ๓ ค่าจัดซื้อขาแขวนทีวี จำนวน ๔0,๕ 00 บาท
รายการที่ ๔ ค่าจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์จำนวน ๓ ๓ ,000 บาท 
รายการที่ ๕ ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน ๖๒ ,๑00 บาท
รายการที่ ๖ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๓๑,0๕0 บาท
รายการที่ ๗ ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน ๓ ๔ ,000 บาท
รายการที่ ๘ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๔ ๔ ,000 บาท 
รายการที่ ๙ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๒ ๕,000 บาท
รายละเอ ียดตามเอกส ารแน บ ท ้าย เพ ื่อให ้การดำเน ินการเป ็นไปด ้วยความ 
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
หรือจะอภิปรายขอเชิญ -ไม่ม ี
-ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๗ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
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๒๗

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๗ เสิยง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๕©00๓/ ๒๘๘๒ ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ 
หนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๐๘๙ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสิยง งดออกเสิยงจำนวน - เสิยง
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์
โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการขอ 
อน ุม ัต ิโอนงบประมาณ ตามข ้อบ ัญ ญ ัต ิองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำปาง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ รายการที่ ๑ หน้า ๑๘๒ โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและ 
เยาวชน ข้อ ๑.๒ โครงการส ่งเสริมการศึกษาเด ็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง 
จำนวน ๓ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท ข้อ ๑.๔ โครงการส ่งเสร ิมการศ ึกษาเพ ื่อพ ัฒ นา 
ศักยภาพเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ 
๒ หน้า ๑๘ ๔ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง จำนวน 
๕ ๐๐,๐๐๐ บาท และรายการที่ ๗ หน้า ๑๘๖ โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยคู่ 
ท้องถิ่น จำนวน ๓ ๐ ๐,๐๐ ๐  บาท นั้น เน ื่องจากกองการศ ึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม ได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการต่าง  ๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ ่ายป ระจำป ี พ .ศ .๒๕๖๔ พบว่าม ีโครงการท ี่ไม ่สามารถดำเน ินการได ้ 
เน ื่องจากสถานการณ ์โคว ิด-๑ ๙  รวมจำนวน ๔ รายการ รวมงบประมาณ 
๑,๔๖๗,๐๐๐ บาท เพื่อนำนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไปสู่ 
การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้มี 
คุณภาพ และทันสมัย ทั้งในด้านสื่อการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ เพ่ือ 
สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันแก่เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จึง 
ขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนลด รวมจำนวน ๑,๔๖๗,๐๐๐ บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าสักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
รายการท ี่ ๑ หน้า ๑๘๒ โครงการส ่งเสริมการศึกษาเด ็กและเยาวชนจังหวัด 
ลำปาง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑.๒ โครงการส ่งเสร ิมการศ ึกษาเด ็กและเยาวชนจ ังหว ัดลำปาง จำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑.๔ โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของ
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จังหวัดลำปาง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ หน้า ๑๘๔ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง 
จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการท ี่ ๗ หน้า ๑๘๖ โครงการอบรมม ัคค ุเทศก ์น ้อยค ู่ท ้องถ ิ่น  จำนวน 
๒๖๗,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) รวมจำนวน ๑,๔๖๗,๐๐๐ บาท
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการที่ ๗ ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑,๔๖๗,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้การดำเนินการเน้นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ การ 
โอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเน้นรายการใหม่ ให้เน้นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงลัยที่จะซักถาม 
หรือจะอภิปรายขอเชิญ -ไมม
-ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๖ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เน้นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๖ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือที ลป ๔๑๐๐๓/ ๓๐๘๘ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

- ต่อไปกองการเจ้าหน้าที่
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
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เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์
โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการขอ 
อนุมัติโอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ ่ายป ระจำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .๒๕๖๔ งบประมาณ ต ั้งจ ่ายไว ้กองการ 
เจ้าหน้าที่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
ปฏิบ ัต ิราชการท ี่ไม ่เข ้าล ักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ รายการท ี่ ๔ หน้า ๑๓๐ 
โครงการแกอบรมสัมมนาและค์กษาดูงาน งบประมาณ ๑,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท น้ัน 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ((ะ(ว'VII}-๑๙) มี 
ความร ุนแรงและแพร ่กระจายเป ็นวงกว ้าง โครงการด ังกล ่าวจ ีงไม ่สามารถ 
ดำเนินการได้ ประกอบกับมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ “ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด” เดิม แบ่งส่วนราชการใหม่ “กองการ 
เจ ้าหน ้าท ี่” ซึ่งมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง รวมจำนวน ๓๒ อัตรา มี 
ความจำเป็นต้องจัดชื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและรองรับบุคลากรที่ 
เพิ่มชื้น จึงขอโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนลด จำนวน ๘๙๒,๐๐๐ บาท 
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อื่น  ๆ รายการที่ ๔ หน้า ๑๓๐ โครงการแกอบรมสัมมนาและสืกษาดูงาน จำนวน 
๘๙๒,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) รวมจำนวน ๘๙๒,๐๐๐ บาท 
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที่ ๘ ค่าจัดชื้อโต๊ะ จำนวน ๔๔,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๙ ค่าจัดชื้อโต๊ะ จำนวน ๔๗,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๑๐ ค่าจัดชื้อเก้าอี้ จำนวน ๓๙,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๑ ค่าจัดชื้อเก้าอี้ จำนวน ๑๔,๗๐๐ บาท
รายการที่ ๑๒ ค่าจัดชื้อตู้ จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๓ ค่าจัดชื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๔ ค่าจัดชื้อเครื่องสแกนใบหน้า จำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๔ ค่าจัดชื้อเครื่องเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๖๙,๙๐๐ บาท
รายการที่ ๒๖ ค่าจัดชื้อเครื่องเจาะกระดาษและเช้าเล่ม จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท

๒๙
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มติท่ีประชุม

รายการที่ ๒๗ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙๔,๔๐๐ บาท 
รายการที่ ๒๘ ค่าจัดซื้อฉากกั้นห้องสำนักงาน จำนวน ๒๔,๒๐๐ บาท 
รายการที่ ๒๙ ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการที่ ๓ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๔ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๔ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๒,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๗ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๘ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๙ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน
๘,๖๐๐ บาท
รายการที่ ๑๐ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๑๑ ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๖,๔๐๐ บาท 
รายการที่ ๑๒ ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท 
รายละเอ ียดตามเอกส ารแน บ ท ้าย เพ ื่อให ้การดำเน ินการเป ็นไปด ้วยความ 
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมึข้อสงสัยที่จะซักถาม
หรือจะอภิปรายขอเซิญ - ไม่มี-
-ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๖ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม,เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบ จำนวน ๒๖ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๒๙๐๒ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๔๖๔ และ 
หนังสือท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๓๐๑๘ ลงวันท่ี ๖  กันยายน ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
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-ผมขอพักการประขุม ๔๕ นาที ขณะน้ีเวลา ๑๒.๓๐ น. จะเร่ิมประขุมต่อเวลา 
๑๓.๑๔ น.
--------พักการประขุม ๔๔ นาท-ี---------------------

บ ัดน ี้ส มาข ิกครบ องค ์ป ระข ุมแล ้ว  ข อ เร ีย น เช ิญ ท ่าน ถ าว ร  บ ุป ผ าเจร ิญ  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ประธานดำเนินการ 
ประขุมตามระเบียบวาระ
ผมขอดำเนินการประขุมต่อในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอ
-๓.๔ ญัตติ ขออนุมัติปรับลดค่างานและราคาตามโครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต โดยวิธี 1 ^ 6 กา6ก* ๒- 
8๒06 860)๔:1เทร เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี ๓ 
ต.ปงแสนทองอ.เมืองลำปาง-บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ท่ี ๗ ต.ลำปางหลวง 
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ร ับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบญัตติ ๓.๔ มติสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. 
๒๔๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๓ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ 
ผ ูกพ ันตามข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเปีนค่าซ่อม 
สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี ^ 6 ๓ 6 ก1: เท- 
8๒06 8 6 0 7 เ.|ก3 เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสน 
ทอง อำเภอเม ืองลำปาง -  บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปางหลวง อำเภอ 
เกาะคา จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วน 
จำกัด รุ่งโพรี้ สลิตา ทำงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร 
แบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี ?5^6๓ 6 ก1: เก-?1ล06 8 6 0 7 เ.!ก3 เชื่อม
ระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
-  บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน -  ๓ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
วงเงินตามสัญญา ๓,๘๘๘,๐๐๐ บาท เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีหนังสือ ท่ี 
ลป ๔๒๓๐๔/ ๔๑๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๖๔ แจ้งว่า ได้ดำเน ินการ 
ปรับปรุงถนนในพื้นที่โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟิลทํติ 
กคอนกรีตโดยวิธี 8 ^ 6 ๓ 6 ก* เก-?๒06 8 6 0 7 (๒3 เชื่อมระหว่างบ้านลำปาง 
กลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง -  บ้านล้อมศรีป้อ
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หมู่ท่ี ๗ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปแล้วบางส่วน กอง 
ช่างจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดค่างานและราคาตามโครงการซ่อมสร้าง 
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสพิลทํติกคอนกรีต โดยวิธี ?3ห6๓6ก1: เท-โ5!.306 
โ!607ชกฐ เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี ๓ ตำบลปงแสนทอง 
อำเภอเมืองลำปาง -  บ้านล้อมศรีบ้อ หมู่ท่ี ๗ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา 
จังหวัดลำปาง ดังน้ี
๑. โครงการก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ 57& 0 +๒๐0  -  04๒ ๐๐ และโครงการก่อสร้าง 
ช่วงที่ ๓ 5 7 ^  ๐+๗๕:๐ -  ๐+๘๐๐ ขณะทำการขุดขยายไหล่ทางพบว่าชั้นรองพื้น 
ทางบางจุดเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กถูกปูทับโดยแอสฟ้ลต์คอนกรีต จึงไม่ 
สามารถซ่อมสร้างโดยวิธี ?3ห6โก6ก1: เก-โ5๒06 โ!6 0 7ชกร ได้ ควรเปลี่ยนแปลง 
วิธีการก่อสร้างโดยทำการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟิลต์ตอนกรีต และปรับลดค่า 
งานในส่วนทึ๋ไม่สามารถดำเนินการซ่อมสร้างโดยวิธี โ5อV®๓ รท1: เท-?๒06 
โ!607ชกฐ ตามแบบแปลนได้
๒. โครงการก่อสร้างช่วงที่ ๕ 51& ๑+๘๐๐ -  ๒+๗๐๐ นิจจ ุบันเทศบาลเขลางค์ 
นครได้ดำเนินการปรับปรุงถนน ช่วง 57/^ ๒+๖๙๐ -  ๒-+๗๐๐ ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐ เมตร พ้ืนท่ี ๕๐ ตารางเมตร ควรปรับลดค่างานในส่วนที่เทศบาล 
เมืองเขลางค์นครดำเนินการไปแล้ว ตามข้อเท ็จจริงดังกล่าว สรุปการคำนวณ 
ปริมาณงานก่อสร้าง ได้ดังนี้

ปริมาณตามสัญญาจ้าง (๑) = ๓,๔๔๒,๖๑๗.๒๙ บาท
ปริมาณที่ทำได้จริง (๒) ะะ ๓,๑๗๔,๘๙๔.๔๗ บาท
ปริมาณที่ปรับลด (๑) -  (๒) ะะ ๒๖๗,๗๒๒.๘๒ บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุม้ตปรับลดค่างานและ 
ราคาตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสพิลทํติกคอนกรีต 
โดยวิธี ?3ห6โฑ6ท1: เก-?๒06 โ!6 0 7ชกฐ เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันตก 
หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง -  บ้านล้อมศรีนิอ หมู่ที ่ ๗ ตำบล 
ลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำฃี้แจงงบประมาณรายการที่ไต้กันเงินหรือขยาย 
เวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำไต้ต่อเมื่อไต้รับอนุมัติจากผู้มือำนาจให้กัน 
เงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมืข้อสงสัยที่จะซักถาม
หรือจะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี
-ขณะนี้มืสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นซอบอนุม้ติให้ปรับลดค่างานและราคาตามโครงการซ่อมสร้าง 
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี ?3ห6๓6ก* เก-?๒06



๓๓

นายถาวร บุ'ปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายวราวุฒิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

860701๒3 เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที ่ ๓ ต.ปงแสนทอง 
อ.เมืองลำปาง-บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ท่ี ๗ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๗ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้ปรับลดค่างานและราคาตามโครงการซ่อม 
สร้าง ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 8ล76๓ 6ท* เก- 
8๒06 860701๒3 เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี ๓ ต.ปงแสนทอง 
อ.เมืองลำปาง-บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ท่ี ๗ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๗ เสียง อนุมัติให้ปรับลด 
ค่างานและราคาตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท ์
ติกคอนกรีต โดยวิธี 83\^6โก6ท̂  เท-8๒06 86070(๒ฐ เชื่อมระหว่างบ้าน 
ลำปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี ๓ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง-บ้านล้อมศรีป้อ 
หมู่ท่ี ๗ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือ ท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๒๙๔๑ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน -  เสียง
- ต่อไป ๓.๔ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายวราวุฒ ิ หน่อคำ รอง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ 
โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบญัตติ ๓.๔ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ 
ผ ูกพ ันตามข ้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ 
จำนวน ๑๐๗ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๘๓๔,๑๔๐ บาท (สองร้อย 
สิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมืมติเห็นขอบอนุมัติ 
แล้ว ในการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) 
ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๓ จำนวน ๑๐๗ 
โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๘๓๔,๑๔๐ บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านแปด 
แสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เนื่องจากโครงการที่สภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางได้อนุมืติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญ้ต 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ซึ่งทั้งงบประมาณในส่วน 
ของกองซ่าง กองพัสดุและทรัพย์สิน และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ 
ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ จำนวน ๔ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
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๓๔

๕๔,๗๐๘,๐๐๐ บาท (ห้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน) ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการรับเงิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ .ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณ ีท ี่ม ีรายจ ่ายหมวดค ่า 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน 
นั้นต่อไปอีก ให ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุม ัต ิก ันเงินต่อสภา 
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสินสุดระยะเวลาการกันเงินตาม 
วรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ 
ขออนุมัต ิขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เก ินอีกหนึ่งป ีต ่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมี 
ความจำเป ็นต ้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวท ี่ทำให ้ล ักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ 
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และ 
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ กรณีที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อ 
สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค 
สองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให ้เง ินจำนวนนั้นตกเป ็นเง ินสะสม เพ ื่อให ้การดำเน ินการเป ็นไปด ้วยความ 
เรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรค 
สอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงขออนุมัต ิขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณี 
ไม่ได้ก ่อหนี้ผ ูกพันโครงการตามข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซี่งตั้ง 
งบประมาณในส่วนของกองข่าง กองพัสดุและทรัพย์ส ิน และกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๕ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๔,๗๐๘,๐๐๐ 
บาท (ห้าสิบลี่ล ้านเจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอ ียดแนบท ้าย เพื่อ 
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปอีกไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมิติต่อไป 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม 
หรือจะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี
-ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในที,ประชุมจำนวน ๒๘ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๗ เสียง

•สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมิติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี
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๓๕

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๗ เสียง อนุมัติให้ชยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๕!๓๐๙๕ 
ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- ต่อไป ๓.๖ ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ 
งบ ป ระม าณ รายจ ่ายป ระจำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .๒๕๖๔ เพ ื่อ เบ ิกจ ่าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายวราวุฒ ิ หน่อคำ รอง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ 
โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบญัตติ ๓.๖ 
ตามข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ี พ .ศ .๒๕๖๔ ได้ตั้งงบประมาณ 
รายจ่ายไว้จำนวนเงิน ๙๐๔,๘๖๙,๐๐๐.- บาท (เก้าร้อยสี่ล้านแปดแสนหกหมื่น 
เก้าพันบาทถ้วน) ปรากฏว่ามีโครงการที่ตั้งจ่ายในส่วนของลำนักปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองช่าง 
และกองการสีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย 
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้น 
ต่อไปอีก จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๘๓,๐๐๐.- บาท (สิบ 
สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทล้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณี 
เม ื่อส ิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน 
ท้อง่ถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่ 
เก ินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณ ีม ีความจำเป ็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
รายการด ังกล ่าวท ี่ทำให ้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง 
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่ 
เก ินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณ ีม ีความจำเป ็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
รายการด ังกล ่าวท ี่ทำให ้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง 
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่ 
เก ิน อ ีก ห น ึ่งป ีต ่อ ส ภ าท ้อ งถ ิ่น แล ้วแต ่ก รณ ี แ ล ะโครงก ารด ังก ล ่าวต ้อ งม ี 
วัตถุประสงค์เด ิมตามที่ไต้ร ับอนุม ัต ิให ้ก ันเงินไว้ กรณีท ี่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผ ูกพันแล้วให้เบิกจ่ายไต้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุด



๓๖

นายวราจุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บ ุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว 
หากยังไม,ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน 
จำนวนนั้นตกเนินเงินสะสม เพ ื่อให้การดำเน ินการเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
และเนินไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ .๒๕:๔๗ และแก้ไขเพ ิ่มเต ิม (ฉบับที่ ๔) พ .ศ .๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ วรรคแรก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงขออนุมัติกันเงินโครงการที่ไม่สามารถก่อหนี้ 
ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ซี่งตั้งจ่ายในส่วนของลำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กอง 
ฃ่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๒ โครงการ เนินจำนวน 
เงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๘๓,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
ตามรายละเอียดแนบท้าย เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ไปอีกไม่เกิน 
หนึ่งปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
อนุมีติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
หรือจะอภิปรายขอเขิญ - ไม่มี
-ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๙ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที,ประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม,ได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
จำนวน ๒๘ เสียง
•สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
•ไม,มี-
เนินอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบ จำนวน ๒๘ เสียง อนุมัติให้กันเงิน 
กรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๔๖๔ 
ท่ีฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสีอท่ี ลป ๕©๐๐๔/ ๓๐๙๖ ลงวันท่ี ๑๐ 
กันยายน ๒๔๖๔ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- ต่อไป ๓.๗
๓.๗ ญัตติ ร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด งบ ประมาณ รายจ ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๕ วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวตวงรัตน์ โลหสุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะได้เสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ต่อสภา



นางสาวตวงรัตน์ โลหสุ 
นายกอบจ.ลำปาง

๓๗

นทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง จึงฃอซี้แจงให้ท่านประธานและสมาขิกทุกท่านได้ทราบถึง 
สถานการณ ์คล ัง ตลอดจน ห ล ักการและแน วน โยบ ายการดำเน ิน การ ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕: ดังต่อไปนี้ 
๑.สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๑,๐๖๓,๔๑๐,๙๘๓.๕๙ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๓๔๘,๘๗๑,๒๒๕.๖๐ บาท
๑.๑.๓ เงินทุนลำรองเงินสะสม จำนวน ๒๘๑,๕๖๒,๒๕๓.๗๗ บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 

๑๐๓ โครงการ จำนวน ๙๙,๑๒๐,๖๔๖.๐๕ บาท 
๑.๑.๕ รายการกันเงินโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกกัน จำนวน ๑๐๗ โครงการ 

รวม ๒๑๔,๘๓๔,๑๕๐ บาท 
๑.๒เงินกู้คงค้าง จำนวน ๑๕๕,๗๐๔,๔๑๓.๘๓ บาท 

๒.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒.๑รายรับจริง จำนวน ๙๑๓,๔๐๘,๖๘๔.๑๒ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน ๓๕,๔๗๔,๔๔๑.๓๙ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน๒๒,๘๘๙,๔๔๑.๗๐ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๘,๒๘๓,๖๗๓.๔๖ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ จำนวน - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๑,๙๖๗,๑๘๕.๓๓ บาท
หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๒๓,๘๕๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๕๖๒,๐๐๔,๐๙๒.๒๔ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๘๒,๗๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๒เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จำนวน๗,๖๘๓,๐๓๒.๐๑บาท 
๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๘๑๘,๕๖๘,๒๖๘.๘๙ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน ๖๓,๘๙๕,๖๕๑.๖๐ บาท
งบบุคลากร(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

จำนวน ๙๒,๖๖๕,๓๑๖.๘๖ บาท 
งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

จำนวน ๓๑๕,๙๘๔,๘๔๒.๙๖ บาท 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

จำนวน ๓๒๐,๖๓๗,๖๗๔.๓๒ บาท
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) จำนวน ๒๕,๓๑๔,๗๘๓.๑๕ บาท
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น) จำนวน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
นายกอบจ.ลำปาง จำนวน ๗,๖๘๓,0 ๓๒.๐๑ บาท

๒.(ะ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
จำนวน ๑๔๕,๐๙๗,๖๘๙.๙๗ บาท 

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน - บาท 
๒.๗ รายจ่ายที่จ ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๑๔๔,๗๐๔,๔๑๓.๘๓ บาท

๓.การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔
๓.๑ ประมาณการรายรับ จำนวน ๖๔๐,๖๗๒,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง จำนวน ๔๓,๘๙๘,๖๐๐ บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

จำนวน ๔๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

จำนวน ๗๑,๗๗๓,๔๐๐ บาท
๓.๒ ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๖๔๐,๖๗๒,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

งบกลาง จำนวน ๗๖,๔๐๓,๔๗๐ บาท
งบบุคลากร(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

จำนวน ๑๔๘,๐๔๘,๗๙๐ บาท
งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

จำนวน ๒๑๑,๔๖๑,๑๗๐ บาท 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง)

จำนวน ๑๙๓,๖๗๙,๔๔๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) จำนวน ๑๙,๙๖๘,๙๒๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น) จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน จำนวน ๖๔๐,๖๗๒,๐๐๐ บาท แยกเป็น
ด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๑๙,๖๑๑,๔๗๐ บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม จำนวน ๑๖๗,๑๑๑,๐๑๐ บาท
ด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๒๘๗,๔๔๔,๙๔๐ บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น จำนวน ๗๖,๔๐๓,๔๗๐ บาท

รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ที่ได้นำเสนอให้ท่านเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การ 
ด ำ เน ิน ก าร เป ็น ไ ป  ด ้ว ย ค ว า ม เร ีย บ ร ้อ ย  แ ล ะ เป ็น ไ ป ต าม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ จึง 
ขอให้ที่ประชุมแห่งนี้ พิจารณา

นายถาวร บ ุปผาเจริญ เขิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาร่าง
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๔๖๔
นางสมพร กาไวย์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับขั้นตอนการ



นางสมพร กาไวย์ 
เลขานุการสภาฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายอำนวย วรญาณกุล 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมท้ังแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ี 
กำหนด
ไว้ในข้อ ๔๕, ๔๗, ๔๙ ,๕๐, ๕๑ และข้อ ๕๒ ให้พิจารณาเป็นสามวาระ 
ในวาระที่หน่ึงเป็นขั้นตอนของการพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

หรือไม่ ในวาระที่สอง เป็นขั้นตอนแปรญัตติส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณา และสภาแห่งนี้จะต้องกำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเข้าสภาพิจารณาเรียงตามลำคับข้อเฉพาะข้อที่มี 
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เป็นอันจบกระบวนการ 
ในวาระที่สอง ส่วนในวาระที่สาม เป็นขั้นตอนของการลงมติว่าจะให้ตราเป็น 
ข้อบัญญัติหรือไม่ ลำหรับวาระนี๋ไม่มีการอภิปราย
- ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
-ขอเฃิญท่านสมาขิกได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สมาขิก 
ท่านใดต้องการอภิปรายขอเชิญเสนอ 
-ฃอเชิญท่านอำนวย วรญาณกุล
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมอำนวย วรญาณกุล สมาขิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเมืองลำปาง ผมได้อ่านร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีนี้แล้ว รู้สึกดี ในหน้าที่ ๑๒๑ โครงการที่ 
๘ โครงการผีเกอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว 
ในองค์กรยุค อเรณเวป๐ก โครงการนี้ผมอ่านเป็นลำดับแรกขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเลย เมื่อผมอ่านถึงตรงนี้แล้ว แทบจะไม่ต้องอ่านโครงการลำดับต่อไป 
เลย เพราะว่าเป็นโครงการอบรม อ]รณเวป๐ก คำว่า อ!รณเว-ชอก เป็นยุคหนึ่งที่ 
เราจะต้องเปลี่ยนผ่านยุคสมัย อย่างเข่นสมัยผมเด็ก  ๆ อายุ ๑๐ ขวบ ใกล้  ๆ บ้าน 
ท่านประธาน ไปรษณีย์สมัยนั้น คุณแม่จะบอกให้ลูกขายไปสั่งของ การสั่งของ 
สมัยก่อนต้องสั่งผ่านไปรษณีย์ เป็นโทรเลข มีเพียงไม่ก่ีคำ คิดเป็นบาท เวลาผ่าน 
ไปประมาณ ๕ ปีที่ผ่านมา โทรเลขเราเลิกใข้ไปแล้ว ในยุคดิจิตอล ทีวีไต้เปลี่ยน 
แบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล และผ่านมาอีก เมื่อ ๕5 เข้ามาทีวีสามารถนำเนื้อหา 
เข้ามาไว้ในโทรคัพท่ไต้เลย สมัยที่ผมยังเรียนหนังสือ เคยไปส่งเพื่อนแถวสามย่าน 
นั้งกินก๋วยเตี๋ยวไก่ ช่วงนั้นพฤษภาทมิฬ ด้วยความอยากรู้อยากเห็น ก็นั้งรถร่วม 
มาถึงแค่หัวลำโพง คนขับรถบอกผมไม่ไปแล้ว ผมกับเพื่อนต้องเปลี่ยนไปขึ้น
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๔๐

รถตุ๊กตุ๊ก แล้วเดินไปถึงปากคลอง แล้วเดินเข้าไปจนถึงโรงแรมรัตบโกสินทร์ 
ทั้งหมดนี้เพื่อเข้าไปดูเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในบ้านเมือง 
แต่บ้จจุบันข้อมูลข่าวสารถึงโต๊ะเราทันทีเลย เกิดเหตุการณ์ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ 
ผมรู้สึกดีใจโครงการนี้เกิดขึ้นมา มีการจัด■ ฝิกอบรม ทำให้องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดของเรา รู้ว ่าพนักงานของเราจะขับเคลื่อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน ถ้า 
องค์กรของเรารู้ว่าพนักงานของเราตระหนักถึงคำว่า 0 !รโนเวปอก การเปลี่ยนผ่าน 
หลาย  ๆ นวัตกรรมรวมกันจนทำให้โลกเปลี่ยนไป ผมมั่นใจว่าหากเราเบ้นองค์กร 
แรกในจังหวัดลำปาง อาจจะไม่องค์กรไหนแล้ว ผมเคยอ ่านข้อบ ัญญ ัต ิของ 
องค์การอื่นด้วยเข่นกัน ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลย ผมอ่านของเราแล้วแค่โครงการ 
ที่ ๘ มีแล้ว ถัดไปก็มีเรื่องทำนองนี้เต็มไปหมดเลย ผมต้องขอบคุณฝ่ายบริหารได้ 
เล็งเห็นความลำคัญของสิ่งเหล่านี้ แต่งบประมาณเพียงแค' ๑๐ ๐,๐ ๐๐  บาท เรา 
สามารถเพิ่มงบประมาณอีกได้หรือไม่ ตัดงบประมาณส่วนอื่นเข้ามาเพิ่มเติมใน 
โครงการนี้อีกได้หรือไม่ ผมอยากให้นอกจากที่เราจะอบรมแล้ว ผมอยากจะให้ 
กว้างขวางกว่านั้น อย่างน้อยในช่วงแรกให้เราตระหนักว่าข่วงนี้เบ้นยุคอะไร และ 
อะไรที่ลำคัญกับเรา ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ก ็ตกยุคไปแล้ว เมื่อตกยุคแล้ว 
องค์กรเกิดความเสียหาย ล้าสมัย ในยุคก่อนในข้อบัญญัติก็มีเยอะ เราส่งเสริม 
อาชีพเยอะมาก โรงเรียนของเรา ได้รับงบประมาณมหาศาลมาก ตรงนี้ผมขอฝาก 
โรงเรียนของเรา ผ่านไปยัง สพฐ.ด้วย เราเพิ่มเติมเนื้อหาในการเรียนเพิ่มยุคสมัย 
เหล่านี้เข ้าไปด้วย เม ื่อเรามีย ุคสมัยเข้าไปแล้ว เราต้องไม่ลืมเนื้อหาความเบ้น 
ตัวตนของเรา มีประเพณีมากมาย ตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วย พื้นฐานด้านการศึกษาของ 
เรา น่าจะมีส ิ่งเหล่านี้ด ้วย ซี่งก็ได้นำไปใส่ไว้แล้ว เบ้นที่น่ายินดี ม ีท ุกอย่างเลย 
แม้แต่ราขภัฎ ก็มีงบประมาณห้าล้านกว่าบาท ด้านการเกษตร ขอขอบคุณแทน 
คนลำปาง สิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดการกระตุ้น จะได้ผลภายใน ๓ ปี ๕ ปี หรือเปล่า 
เรายังไม่ทราบอย่างน้อยกระตุ้นแล้ว เรามีแผนรองรับต่อไป ผมอยากให้ท่าน 
นายกเพิ่มงบประมาณเข้าไปอีก และมีการจัดงานหรือบรรยากาศ ในการทำงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเรา ให้รองรับกับยุคสมัย ผมเห็นมีโครงการศูนย์ 
ประชุม เบ้น เว]ฐก่ล!ล ซี่งมีความสำคัญมาก ล้าเราจัดข้อมูลให้ดี เราอยู่ที่ไหนก็ได้ 
เดี่ยวท่านนายกจะมีฮาร์ดแวร์เพื่อมากดดู อยู่ท่ีไหนก็ได้ เราสามารถบริหารงานได้ 
ขอให้มี เว!ฐ๐เฮ!:3 ให้เรียบร้อย การจัดการประชุมตรงนี้เราจะง่าย ง่ายต่อเรา และ 
ต่อประขาฃนที่เขาอยากได้ข้อมูลเพื่อไปต่อยอดทางธุรกิจ ด้านการเกษตรก็ทำได้ 
การส่งเสริมอาชีพเราส่งเสริมอาชีพจำนวนกว่าร้อยรายการ แต่เราไม่ใช่ยุคของพ่อ 
ชุนรามแล้ว ใครใคร่ค้าม้าค้า ยุคสมัยนี้เบ้นยุคของการตลาด เราต้องรู้ว ่าตลาด 
ต้องการอะไร เราถ ึงจะผลิตสินค้าเพ ื่อตอบสนองตลาด ซึ่งตรงนี้ล ้าหากเรามี 
โครงการที่ดี เราผลิตที่ลำปาง สุราษฎร์ธานี ก็อยากจะได้สินค้าของเราก็ได้
หากโครงข่ายมีการเชื่อมโยงกันได้ ผลิตแล้วอัพสินค้า ญี่บ้นก็อาจจะเห็นสินค้า 
แล้วอยากจะได้เลย เพราะฉะนั้นเบ้นเรื่องการตลาด ซึ่งเรามาถูกทางแล้ว และ 
ต่อไปเรื่องการประหยัดงบประมาณผมอยากจะให้งานของเราปรับเปลี่ยนบ้าง 
เราต้องปรับตัวขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ก็ขอฝากท่านประธานสภา ผ่านไปยังคณะ
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นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
นายนิธิกร ธรรมลังกา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

ผู้บริหาร และอีกหนึ่งโครงการ แล๓ เวรก5 (1๐บั66 1=651: ตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี 
จังหวัดลำปางเราก็ปลูกกาแฟเซ่นกัน อาจจะมีคอนเทนต์หรือกิจกรรม ซ่ึงผมก็ไม่ 
เห็นรูปแบบ แต่ผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ เซ่นราชมงคลล้านนาลำปาง แม่วัง 
มีบุคลากรที่เก่ง  ๆ มีการศึกษาเรื่องกาแฟ เรียนท่านประธาน ผ่านไปยังผู้บริหาร 
ขอขอบคุณ
- สมาขิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะ เชิญเสนอ
- ขอเชิญท่านนิธิกร ธรรมลังกา
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมนิธิกร ธรรมลังกา สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ อำเภอเมืองลำปาง วันนี้เรา 
ทั้งหมดทั้งฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ไต้ท่างานที่เป็นจุดสำคัญ 
สำหรับปี พ.ศ.๒๕:๖๕ กว่าจะมาถึงวันนี้ไต้ พวกเราหลายคนผ่านความยุ่งยาก 
และสถานการณ์ที่ลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมผู้บริหารท่านนายกตวงรัตน์ 
โส่ห์สุนทร เข้ามาสถานการณ์ที่ยุ่งยากลำบาก' เราเจอวิกฤตการณ์โรคภัยไข้เจ็บ 
แต่ความมุมานะพยายายามของท่าน ท่ีก่อนจะเข้ามาไดไปพบปะพ่ีน้องประซาขน 
ได้เจอบีญหาได้รับพิงบีญหา จนกระทั่งนำมาเป็นข้อบัญญัต ิเพี่อจะสนองความ 
ต้องการของประซาซนในพื้นที่ในหลายพื้นที่ อันนี้ผมเข้าใจไต้ โดยภาพรวมที, 
เห ็นข ้อบ ัญ ญ ัต ติรงนี้ หลังจากเดือนนี้ไม ่ก ี่ว ัน ล ้าหากเราผ ่านวาระสาม 
หมายความว่าพี่น้องซาวจังหวัดสำปางทุกอำเภอทุกพื้นที่ คงจะไต้รับประโยซน์ 
ของท่านนายกของพวกเราทุกคน การพิจารณางบประมาณถึงแม้ว่ากฎหมาย 
ระเบียบ จะต้องผ่านสภา โดยความเห็นซอบของสภา แต่แท้จริงแล้วเราเดารพ 
การตัดสินใจของท่าน ท่านไดใกล้ชิดประซาซน และพยายามจะตอบสนองให้ 
ไต้มากท่ีสุด เพราะในวันน้ีท่านก็ไต้พิสูจน์แล้วว่า ท่านไม่ไต้ละเลยส่วนใดส่วนหน่ึง 
เพราะงบประมาณเรามีแค่หกร้อยกว่าล้านบาท แต่ความต้องการของซาวจังหวัด 
ลำปาง ผมเซ่ือว่าในหน่ึงปีไม่ต่ําว่าพันห้าร้อยล้านบาท ถ้า.เราอยากจะตอบสนอง 
ต่อคนทุกกลุ่ม แต่วันน้ีส่ิงท่ีท่านทำมาต้องฃอซ่ืนซมจากใจ แม้ว่าท่านจะหาเสียง 
นโยบายของท่านเน้นไปทางการเกษตร น่ันคือวิถีชีวิตเบ้ืองต้น แต่ท่านก็ไม่ละเลย 
ต้านอ่ืน เพราะจังหวัดลำปางของเรา เวลาเราขับเคลื่อนองคาพยพ เราอาจจะ 
มองมิติต้านเศรษฐกิจชุมซน เศรษฐกิจระดับมหาภาคของจังหวัดโดยการ 
ประสานงานผ่านอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้า แม้กระท่ังรากหญ้า ซ่ึงเป็นฐาน 
รากสำคัญ ซึ่งผมถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง สิ่งที่ผมอยากจะเสริมเล็ก  ๆ น้อย  ๆ
เพี่อเสริมให้ท่านนายกเพราะว่าบางครั้งการบริหารงาน เราไม่สามารถเอาใจคน 
ท้ังโลกได้ในเวลาเดียวกัน แต่ในฐานะที่เรามีสมาชิกมาจากทุกตำบล ทุกพ้ืนท่ี จะ 
มีจุดเล็ก  ๆ น้อย  ๆ ที่อยากจะขอนำเสนอในที่ประชุมให้รับพิจารณาวา บางส่ิง 
บางอย่างอาจจะเป็นการร้องขอจากท่านนายกและฝ่ายบริหารได้พิจารณาว่า มี 
อยู่หนึ่งเร่ือง เรื่องเล็ก  ๆ คืองบประมาณปี ๒๕:๖๔ เราได้ต้ังงบประมาณอุดหนุน 
สพฐ. แต่ตอนนี้ยังไม่หมดเวลา คำตอบว่าจะได้หรือไม่ได้ แต่ตอนนี้ผมได้รับ 
คำตอบเบ้ืองต้นว่างบประมาณของ สพฐ.ท้ังหมด จะไม,ไต้รับงบประมาณใซ่ไหม



นายนิธิกร ธรรมลังกา
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายชาญณรงค์ มาเรียน 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

ผมอยากจะอธิบายแบบนี้ในพ้ืนที่ตำบลบ้านเอื้อม และตำบลบ้านค่า ก็มีโรงเรียน 
ระดับมัธยม ๑ โรง คือตระกูลของราขมังคลาพิเศก ปีที่ผ่านมา ผมก็เข้าใจว่าท่าน 
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านก็อยากดูแลลูกหลานคนซนบท ทำไมโรงเรียนมัธยมท่ี 
รองรับของคนที่บ้านเอื้อมและบ้านค่า อยากจะได้สิงเล็ก  ๆ น้อย  ๆ เพื่อเติมเต็ม 
ให้พวกเขา ถ้าถามว่าเขาต้องการอะไร นํ้าประปา นํ้าดื่มที่สะอาด ผมก็ได้!ป 
ประสานงานกับนายกท้องถ่ิน เขาไม่ได้ผลักภาระให้เราท้ังหมด เขาก็ซ่วยโดยการ 
จัดสรรน้ีาประปา แต่ส่ิงท่ีผมขอไว้และได้รับความกรุณาจากผู้รักษาการเพ่ือบรรจุ 
งบประมาณปี ๒๕๖๔ เร ื่องดนตรีของเยาวชน ตอนนี้แม ้แต่การกันเงิน 
งบประมาณ เราไม่ได้กันเงินไว้ แปลว่าจะตกต้องไป ก็เข้าใจได้ในสถานการณ์ที่ 
ยุ่งยากการที่งบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล การจัดเก็บรายได้ ก็ต้อง 
ลดหย่อนไปตามน้ัน ตรงน้ีผมก็เข้าใจ แต่หลาย  ๆ หน้ากระดาษที่เราพูดมาตั้งแต่ 
เข้า มีการโอนงบประมาณเยอะแยะ ก็ไม่ว่าอะไร เพราะเปีนอำนาจของฝ่าย 
บริหารนำเสนอสภา แต่สิ่งท่ีผมจะร้องขอว่า งบประมาณปี ๒๕๖๔ งบประมาณ 
เพียงแค่สองแสนบาท ลำหรับซ้ืออุปกรณ์ดนตรีประยุกต์ อยากจะให้โรงเรียนบ้าน 
นอกของผม ถ้าหากจะหลุดในปี ๒๕๖๔ ผมว่านักเรียนที่เขาไม'สามารถจะมา 
เรียน แม้กระทั่งโรงเรียนเขลางค์ เขาก็ไม,สามารถจะมาได้เขาอยากอยู่ก ับ 
ครอบครัว อยู่กับขุมซน เลิกเรียนแลัวอยากเล่นดนตรี แต่ตอนนี้ ถ้าเป็นคำตอบ 
จาก สจ.บ้านนอกคนนี้ จะต้องกลับไปบอกท่านผู้อำนวยการโรงเรียนว่า 
งบประมาณสองแสนบาท กำลังจะหายไป ผมไม่กล้าจะไปเจอซมรมครูและ 
ผู้ปกครอง ถ้าอำนาจฝ่ายบริหารจะสามารถมีได้ด้วยกระบวนการขั้นที่ ๒ และ ๓ 
คือขั้นตอนการแปรญัตติ เพราะอำนาจของท่านนายกสามารถเสริมงบประมาณ 
สองแสนบาทให ้โรงเร ียนโปงหลวงที่กำล ังจะตกนี้ได ้หรือไม ่ ถ้าได้จะ 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก
ท่านนิธิกร ธรรมลังกา อภิปรายนอกประเด็นไปหน่อย ขณะนี้เรากำลังอภิปราย 
งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ แต่สุดท้ายท่านก็สรุปเข้า 
มาในประเด็นงบประมาณปี ๒๕๖๕ ได้ว่าช่วยแปรญัตติเพิ่มในส่วนที่จะหายไปใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอทำความเข้าใจกับท่านสมาขิกว่า ขอให้อภิปรายใน 
เนื้อหางบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญท่านอื่น 
- ขอเชิญท่านซาญณรงค์ มาเรียน
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมชาญณรงค์ มาเรียน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่ทะ ผมอยากจะ 
สอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนลำนักงานเขตพื้นที่การคืกษามัธยมศึกษา ลำปาง 
ลำพูน จำนวน ๓,๗๙๐,๒๑๐ บาท โดยแยกเป็นโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ 
สอนวิซาดนตรี โรงเรียนไหล่หินวิทยา จำนวนเงินห้าแสนบาท และโครงการ 
พัฒนาดนตรีสากลและวงดุริยางค์ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ตำบลกิ่วลม จำนวนเงิน 
สี่แสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาท อยากสอบถามว่าพ ัฒนาสื่อการเรียนการ 
สอนวิขาดนตรี เขาพัฒนาด้านไหน เพราะถ้าหากจัดซื้อเครื่องดนตรี จะเป็นการ



นายชาญณรงค์ มาเรียน ซื้อเครื่องดนตรีแบบนี้ได้ แต่ผมไม่เข้าใจว,าถิ่อการเรียนการสอนทีจ่ะพัฒนาเขา
ส.อบจ.อ.แมท่ะ พัฒนาด้านไหน อยากขอคำซื้แจงด้วย ขอขอบคุณ
นายถาวร บุปผาเจริญ -ขอเฃิญฝ่ายบริหาร
ประธานสภาฯ
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภา 
บายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ฃอซื้แจงในประเด็นที่ท่านสมาขิกได้

สอบถามประเด็นแรกขออภัยที่เอ่ยนามท่านอำนวย วรญาณกุล ได้สอบถามเร่ือง 
การจัดอบรมเพิ่มศักยภาพโครงการต่าง  ๆ ที่จะเราจะดำเนินการในปี ๒๕๖๕ 
๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ๒.เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่บุคลากร 
ทั้งนี้เพื่อจะได้ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสามารถที่จะทำงาน 
ให้บริการสาธารณะให้ภับพ่ิน้องประซาขนได้อย่างเต็มท่ี อย่างที่ท่านบอกว่าเราก็ 
ต้องทำงานด้านการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก คือต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน 
โครงการที่ท่านได้ให้ดำแนะนำมา ในส่วนที่เพิ่มเติม เดี๋ยวฝ่ายบริหารจะรับไป 
พิจารณาปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมต่อไป และท่านนิธิกร ธรรมลังกา ขออภัย 
ที่เอ่ยนาม ที่ท่านได้สอบถามเร่ืองการจัดงบอุดหนุนให้กับสพฐ.รวมท้ังท่านชาญ 
ณรงค์ มาเรียน งบอุดหนุนจริง  ๆ แล้วปีที่ผ่านมา ทั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๒๕๖๕ เราก็มีจำนวนเงินอุดหนุนที่ฃอเข้ามาจากหน่วยงานต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ลำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินต่าง  ๆในเร่ืองการ 
ดำเนินการต่าง  ๆ ก็เป็นปริมาณไม่น้อย ประมาณสิบล้านบาท บางปีก็ต่ํากว่าสิบ 
ล้าน บางปีก็เกินสิบล้านบาท ส่วนใหญ่ลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องการจะ 
ได้รับเงินอุดหนุนเครื่องดนตรี หรือนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียน เราก็ 
ทราบว่างบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรให้กับโรงเรียนต่าง  ๆ น้อย 
เพราะฉะนั้น โรงเรียนมีความจะเป็นต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ผ่านมาเราก็ได้ดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งหมด แต่ 
เนื่องจากในปี ๒๕๖๔ เรามีป็ญหาเรื่องรายรับไม่เป็นไปตามเป้า เมื่อประมาณ 
กลางปีก็ได้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนบางโครงการให้กับลำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาต่าง  ๆ ไปบ้างแล้ว เนื่องด้วยขณะนี้ก่อนที่เราจะจ่ายเงินอุดหนุน 
จะต้องมีการตรวจสอบสถานการณ์คลังของเราก่อนว่าจะสามารถดำเนินการได้ 
หรือไม่ การใข้จ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเราจะถือว่าเป็นเงินก้อนสุดท้าย ท่ี 
เราจะดำเนินการเน่ืองจากเป็นลักษณะของการอุดหนุน โครงการต่าง  ๆ ท่ีมีความ 
จำเป็นเร่งด่วนก่อน มีความจำเป็นกว่า เราก็จะดำเนินการไปตามข้อบัญญัติแต่งบ 
เงินอุดหนุน ตามระเบียบขอเงินอุดหนุนแล้ว เราจะต้องเก็บไว้ท้ายสุด เพ่ือท่ีจะดู 
ว่าเราสามารถมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานที่ร้องขอมา 
หรือไม่ ปรากฏว่าในปีนี้รายรับเรา ตํ่าก'ว่าเป้า เมื่อถึงเวลาที่ควรจะต้องจ่ายเงิน 
อุดหนุนไต้แล้ว มีการสอบถามมายังกองคลัง ก็ได้รับแจ้งว่าเงินยังไม่ท่วม คือเงิน 
ยังเข้ามาไม่ครบตามยอดที่กำหนด เพราะฉะน้ัน ตามระเบียบเงินอุดหนุนเราจะ 
ไม่สามารถจ่ายให้ได้ จนกว่าที่เราจะมีเงินรายรับที่เพียงพอ ตอนน้ีเราไดให้กอง 
คลัง สำรวจงบประมาณว่าเราได้มีรายรับเข้ามาเรื่อย  ๆ คือจนกว่าจะถึงวันส้ินสุด



๔๔

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ปีงบประมาณก็จะมีรายรับเข้ามาเรื่อย  ๆ อยู่แล้ว ตอนนี้โครงการที่ลังให้ชะลอไว้
นายกอบจ.ลำปาง ก่อนเน่ืองด้วยเหตุผลท่ีได้ซ้ีแจงไป แต่ว่าถ้ามีเงินเข้ามาท่วมงบประมาณเราก็สามารถที่

จะดำเนินการเรื่องเงินอุดหนุนนี๋ได้ ในกรณีที่มีเงินเข้ามาท่วม เราสามารถอุดหนุน 
ได้ก็คงไม่มีปีญหาอะไร แตในกรณีที่เงินไม่ท่วมและเราไม่สามารถที่จะอุดหนุนให้ 
ได้บางโครงการ ก็อาจจะมีความจำเปีนที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณหน้า 
ต่อไป ก็ถือว,าปีนี้เรามีความจำเป็นด้านรายรับที่ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ไม่ได้ 
หมายความว่าเราละทิ้ง หรือเราไม่ได้ให้ความสำคัญของการที่จะอุดหนุน การที่ 
รับเข้ามาบรรจุในข้อบัญญัติก็แสดงว่าโครงการเหล่านี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ก็ต้องการที่จะให้การสนับสบุนและอุดหนุนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ก็ฃอ 
เรียนให้ท่านสมาขิกได้รับทราบ ในส่วนของการดำเนินการถ้าหากปีนี้เงินไม่ท่วม 
และไม่สามารถจัดสรรได้ ขอให้ฝ่ายประจำท่านรองปลัดพรรณี การะกัน ได้เป็นผู้ 
ข ี้แจงตามระเบ ียบว่าจะดำเน ินการต ่อได ้อย่างไร เพ ื่อจะได้เก ิดความชัดเจน 
ขอขอบคุณ เชิญท่านรองพรรณี การะกัน

นางสาวพรรณี การะกัน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภา
รองปลัดอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำปางท ุกท ่าน ตามที่ท ่านนิธิกร ธรรมลังกา ได้

สอบถาม เน่ืองจากเงินอุดหนุน ตามระเบียบเงินอุดหนุน ปี ๒๔๔๙ ข้อ ๑๐ เขา 
จะต้องให้เราสอบถามสถานการคลังก่อน ในกรณีที่งบประมาณเราไม่เพียงพอ ให้ 
ระงับเงินอุดหนุนก่อนเป็นลำดับแรก แต่ในปี ๒๔๖๔ ท่านนายกได้นำเรียนไปเม่ือ 
สักครู่ ในปีงบประมาณ ๒๔๖๔ เราได้ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน การคักษ'า 
ทั้งหมดเจ็ดล้านกว่าบาท ซึ่งบางส่วนก็ได้จ่ายไปเรียบร้อยแล้ว แต่ในปี ๒๔๖๔ 
เราตั้งงบประมาณไว้ที่ แปดล้านกว่าบาท แต่ในปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ประเทศ 
เราประสบบีญหาโควิดทำให้รายรับที่จัดเก็บลดน้อยลง และในกองคลังเขาต้อง 
ประมาณการก่อนว่าปีนี้รายรับที่จะเข้ามาเป็นเท่าไหร่ในฃ่วงที่เราขะลอเงิน 
อุดหนุนในขณะน้ัน งบประมาณเรายังขาดอีกร้อยกว่าล้านบาท อันดับแรกท่ีเรา 
จะต้องตัดคือเงินอุดหนุน ต่อมาในช่วงเดือนกันยายนกองคลังก็ได้ประมาณการ 
คาดว่ารายรับที่เราจะขาดไปประมาณยี่สิบล้านบาท จากจำนวนร้อยล้านเราได้มา 
อีกแปดสิบล้านบาท ในช่วงโควิดเรามีงบประมาณที่เราไม่สามารถดำเนินการได้ 
เม่ือลักครู่ท่านนิธิกร ธรรมลังกา ก็ได้สอบถามว่าทำไมถืงมีการโอนงบประมาณ 
เพราะเป็นโครงการในช่วงโควิดเราไม่สามารถดำเนินการได้ เราก็นำไปใช้เงิน 
เหลือจ่าย โอนไปต้ังรายการใหม่ท่ีมีประโยชน์ ประกอบกับกองคลังได้วิเคราะห์ 
สถานการคลัง ณ ๓๐ กันยายน คาดว่างบประมาณจะขาดไปประมาณสิบล้าน 
บาท ซึ่งวันก่อนเราก็ได้นำเรียนท่านนายกว่าเราจะต้องไปดูว่าแผนงานโครงการท่ี 
เราจะดำเนินการ จะต้องคงเหลือเท่ากับงบประมาณคงเหลือที่เราจะไม่ได้รับ 
เพราะฉะนั้น ในส่วนที่เราคาดการณ์ไว้ปรากฏว่าให้แต่ละส่วนราฃการไป 
ตรวจสอบแล้วปรากฏกว่ามีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก 
สถานการณ์โรคโควิด ก็เพียงพอกับงบประมาณที่จะไม,เข้า เพราะฉะน้ันจึงนำ 
เรียนท่านนายกว่าเงินอุดหนุนที่เราให้ชะลอไว้ก็สามารถปล่อยได้ เม่ือสักครู่ก็ได้ 
หารือกับกองคลังแล้ว สามารถปล่อยได้ สาเหตุท่ีเราปล่อยได้เพราะสถานการคลัง



นางสาวพรรณี การะกัน ของเรางบประมาณท่ีเราคาดว่าจะไม่ได้รับมีเพียงพอสำหรับโครงการท่ียังไม่ได้
รองปลัดอบจ.ลำปาง ดำเนินการ คือรายรับที่เราคาดว่าจะไม่ได้รับกับโครงการที่เราดำเนินการไม่ได้

พอดีกัน เพราะฉะน้ัน เงินอุดหนุนที่ท่านได้สอบถามาก็สามารถที่จะปล่อยได้ ก็ 
ต้องรีบนำเรียนกับสพฐ.ให้รบดำเนินการ ในช่วงระยะเวลานี้ และคำถามที่ท่าน 
สอบถามว่าในการแปรญัตติ เงินอุดหนุนตามระเบียบ ๑.เขาจะต้องขอรับ 
งบประมาณ ๒.ต้องบรรจุไว้ในแผน หากเป็นโครงการท่ีไม่ได้บรรจุไว้ในแผน และ 
ไม่ได้เสนอโครงการมาก่อนท่ีจะบรรจุในแผน หากเสนอโครงการมาในช่วงเวลาน้ี 
ก็ไม่ได้ เพราะไม่บรรจุไว้ในแผน เพราะฉะน้ันในปี ๒๕๖๔ สามารถที่จะปล่อยเงิน 
อุดหนุนได้ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่สามารถที่จะแปรญัตติโครงการใน 
กรณีท่ีไม่บรรจุไว้ในแผน ตามระเบียบ ๑.เงินอุดหนุนต้องบรรจุไว้ในแผน ๒.เขา

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายประสิทธ๋ึ เตขะปลูก 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

จะต้องขอรับสนับสนุนงบประมาณมาก่อน ถ้าหากเขาไม่ขอมาแต่เราแปรญัตติให้ 
เขา ไม่อยู่ในแผนก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ขอขอบคุณ 
ผมคิดว่าท่านนิธิกร ธรรมลังกา ได้พีงแล้วคงดีใจเยอะขึ้น ก็ต้องรอลุ้นว่าเงิน 
งบประมาณได้ท ่วมหรือไม่ ถ ้าหากท ่วมโครงการท ี่ท ่านน ิธ ิกร ธรรมลังกา 
สอบถามว่าก็คงจะได้รับการอุดหนุนเครื่องดนตรี ผมก็เห็นขอบในการส่งเสริม 
นักเรียน มีสมาซิกท่านใดจะมีเรื่องซักถาม เชิญเสนอ -ฃอเชิญท่านประสิทธี้
เตซะปลูก
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมประสิทธื้ เตซะปลูก 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๗ อำเภอเม ืองลำปาง ในนาม 
ตัวแทนสมาชิกสภา ขออนุญาตซื่นซมฝ่ายบริหารที่ได ้แถลงร่างงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในครั้งนี้ ซึ่งในนามตัวแทนสมาชิกสภา 
ก็คิดว่ามีความเหมาะสมแล้ว งบประมาณรายรับประมาณหกร้อยห้าสิบล้านบาท 
ผมยังหวั่นเลยว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายรับต่าง  ๆ รายได้จากการจัดเก็บเอง 
และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ท้องถิ่น และรายรับที่รัฐบาลอุดหนุนให้กับท้องถิ่น 
ผมว่าในสภาวะปีนี้ ตามที่ท่านรองปลัดได้ขึ้แจงเมื่อสักครู่ รายรับต่าง  ๆ อาจจะ 
กระทบกับงบประมาณของเรา เนื่องจากภาวะโควิดเข้ามา การจัดเก็บอาจจะลด 
น้อยลง ผมก็เห ็นว่าเป ็นร่างข้อบัญญัติท ี่เหมาะสมและสมควรในสถาวะเช่นนี้
ซอขอบคุณฝ่ายบริหารท่ีได้แถลงร่างข้อบัญญัติในคร้ังน้ี และเร่ืองท่ีสอง ผมแก้ไข 
ดำผิดในหน้าที่๒๙๕ โครงการที่๔ ซอแก้ไข “ยาว ๑ ,๑ ๙ ๐ บาท” แก้ไขเป็น 
“ยาว ๑,๑๙๐ เมตร” ขอขอบคุณ

นายถาวร บุปผาเจริญ ตามท่ีท่านประสิทธ้ี เตซะปลูก ขอแก้ไขคำผิดในหน้าท่ี ๒๙๕ โครงการท่ี ๔ ขอ
ประธานสภาฯ แก้ไข “ยาว ๑,๑๙๐ บาท” แก้ไขเป็น “ยาว ๑,๑๙๐ เมตร” ฝ่ายบริหาร

เห็นขอบตามท่ีท่านสมาชิกเสนอหรือไม่
นางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เห็นขอบตามท่ีท่านสมาชิกขอแก้ไข
นายถาวร บุปผาเจริญ ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยตรวจสอบข้อมูลในส่วนท่ีท่านรับผิดขอบด้วยว่า ถูกต้อง
ประธานสภาฯ หรือไม่ มีคำผิดตรงไหนบ้างหรือไม่ เพ่ือความกระซับ -ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์



นายเซน ปานสังข์ 
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมเซน ปานสังข์สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เซตอำเภอเสริมงาม ผมแก้ไขคำผิดในหน้าที่ 
๓๓๗-๓๓๘ ข้อที่ ๕- ๗ ขอแก้ไข “ก่อสร้างธนาคารนํ้าใต ้ด ิน ขนาดเสันผ่าน

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

ศ ูน ย ์กลาง ๑.๕๐ เมตร พ ร ้อม พ ัฒ น าระบ บ และวางท ่อส ่งน ํ้า” แก้ไขเป็น 
“ก่อสร้างธนาคารใ!าใต้ดิน ขนาดเส ันผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร รวมความ 
หนา พร้อมพัฒนาระบบและวางท่อส่งนํ้า” ขอขอบคุณ 
ตามที่ท่านเขน ปานสังข์ ได้ขอแก้ไขคำผิด ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงแก้ไขร่าง

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในใบแทรกคำผิดที่กองยุทธศาสตร์

บายปรีขา กันหล้า 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ๆ

และงบประมาณได้จัดทำให้กับทุกท่านแล้ว ในหน้า ๓๓๗ จะมีรายการที่ ๔ ซ่ึงได้ 
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นรายละเอียดใหม่แล้ว ส่วนข้อ ๕-๗ ท่ีท่านสมาชิกได้ 
ขอแก้ไข จะขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ข้ีแจง 
รายละเอียด
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ท่านเซน ปานสังข์ ได้ขอแก้ไข 
ขอขี้แจงว่า ความหนา ได้หารือกับผู้อำนวยการกองช่างแล้วว่า ปรากฏอยู่ในแบบ 
แปลนแล้ว ในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มข้อความก็ได้ เพราะปรากฏอยู่ในแบบ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

แปลนอยู่แล้ว ขอขอบคุณ
ตามคำขี้แจงของฝ่ายบริหาร ยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากปรากฏอยู่ในแบบแปลน 
แล้ว
- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายผมจะขอมติ 
ท่ีประขุมสภาแห่งน้ี ในวาระท่ีหน่ึง ข้ันรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-ฃณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๙ คน ครบองค์ประขุม
- สมาชิกท่านใด เห็บขอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๘ เสียง

มติท่ีประขุม

-สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โปรดยกมือ ■ ไม่มี- 
เป็นอันว่าท่ีประขุมแห่งน้ีมีมติเห็นขอบจำนวน ๒๘ เสียง รับหลักการแห่ง 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ตามทีฝ่่ายบริหารไต้แถลง ตามหนังสือท่ี ลป 
๕๑๐๐๓/ ๓๐๘๓ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง



นายถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภา ฯ

นายพงษ์พันธ์ กุญชร 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายกฤศน์วัต ประสาน 
ส.อบจ.อ.เมืองปาน

- เม่ือท่ีประชุมสภาแห่งน้ีมีมติเห็นขอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(ะ๖(ะไปแล้ว 
น้ัน ต่อไปเป็นข้ันตอนของการแปรญัตติ จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณา สำหรับคณะกรรมการแปรญัตติสภาแห่ง'น้ี!ต้คัดเลือกคณะกรรมการ 
แปรญัตติไว้แล้วจำนวน ๗ ท่าน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก เม่ือ 
วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
-ดัง'น้ัน ผมขอหารือท่ีประชุมสภาแห่งน้ีว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม 
ท่ีคัดเลือกไว้แล้วทำหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติในคร้ังน้ี 
หรือควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติข้ึนใหม่ 
•ขอเชิญท่านพงษ์พันธ์ กุญชร
•เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรง 
เกียรติทุกท่านผมนายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เขต ๒ อำเภอแจ้ห่ม ผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมท่ี 
คัดเลือกไว้แล้ว จำนิ'วน ๗ ท่าน ทำหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ข้อบัญญัติในคร้ังน้ี 
•ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
•มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ - ไม่มี
•ในเม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติ 
เห็นขอบให้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมท่ีคัดเลือกไว้แล้ว จำนวน ๗ ท่าน 
ในการทำหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติในคร้ังน้ี
•คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๗ ท่านประกอบด้วย
๑.นายประสิทธิ้ เตซะปลูก
๒.นายปีลันธน์ รัตนวราภรณ์
๓.นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ
๔.นายภูมิสิทธิ้ อัครธรรมดิลปี
๔.นายบุญเนตร เตขะอุ่น
๖.นายวสันต์ อุณหเลขจิตร
๗.นางธยานี ศรีโรจนกุล
•ต่อไปผมขอให้ที่ประชุมแห่งนี้!ด้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติ •ขอเชิญท่านกฤศน์วัต ประสาน 
- ขอเสนอกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร 
ญัตติ ในวันที่ ๑๗,๑๘ ,๑๙ กันยายน ๒๔๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ัน ๔



นายถาวร บุ,ปผาเจริญ
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

นายประสิทธ๋ึ เตซะปลูก 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

- ขอผู้'รับรอง
- ผู้รับรองถูกต้อง
- ตามท่ี ท่านกฤศน่วัต ประสาน ไต้เสนอกำหนดระยะเวลาการย่ืนเสนอคำขอ
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันท่ี ๑๗,๑๘ ,๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลำนักงาน 
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ัน ๔ น้ัน มีสมาซิกท่านใดมีความเห็น 
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ - ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นขอบกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำขอ 
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ©๗,๑๘,®๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ©๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลำนักงาน 
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ัน ๔
- หากผู้บริหาร หรือสมาซิกท่านใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ให้เสนอคำขอแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ 
และย่ืนเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติไต้ ในวันท่ี 
๑๗,๑๘ ,๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประขุมลำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ัน ๔
-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ 
เร่ืองอ่ืน ๆ
- สมาซิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือมีข้อเสนอ เซิญเสนอ
- ขอเชิญท่านประสิทธ้ี เตซะปลูก
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมประสิทธึ๋ เตซะปลูก 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๗ อำเภอเมืองลำปาง ผมใน 
นามประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประจำสภาแห่งนี้ ตามท่ีสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไต้ลงมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
จำนวน ๗ ท่าน ผมไต้หารือกับคณะกรรมการแล้ว ไต้ข้อสรุปว่าขอนัดประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันท่ี 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ในเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลำนักงานเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ัน ๔
ไต้รับแจ้งจากคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมลำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ัน ๔ 
-มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน  ๆ อีกหรือไม่ 
-ฃอเชิญท่านธรรมรักษ์ เขียงพรหม



ศ.อบจ.อ.เกาะคา และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมธรรมรักษ์
เขียงพรหม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต ๑ อำเภอเกาะคา ผมขอ 
อนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมเองได้รับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมอาชีพ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้คัดเลือกสมาชิกสภา 
ข้ึนมาเป็นคณะกรรมการประกอบด้วยท่านธรรมการ ขุมศรี ท่านสมคิด จิตปล้ืม 
ท่านซาตรี พิทยาธำรง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการฯ และบุคคลภายนอกภาคธุรกิจ 
เอกซน ประกอบด้วย นายเวโรจน์ธน ประเทืองบริบูรณ์ นายกสมาคมส่งเสริม 
พัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดลำปาง นายมานิตย์ มงคลขื่น ผู้อำนวยการ 
สถาบันพัฒนา!!เมือแรงงาน ๑๐-ลำปาง และนายสกล สุพรรณบรรจง ประธาน 
หอการค้าจังหวัดลำปาง และยังมืคณะที่ปรึกษาอีก ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑. 
ผู้ซ่วยศาสตรจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราซภัฎลำปาง ๒. ศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราขภัฏลำปาง ๓.นายจารุกิตค์ หงษ์วิเศษ ประธาน 0 7 0 ?  จังหวัด 
ลำปาง คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพยังได้รับการสนับสนุนได้เป็นฝ่ายอำนวยการ 
ให้ความสะดวกติดต่อประสานงานและให้การสนับสบุนเป็นอย่างดีคือนางสาว 
ขุตินันทํ ศรีนุต เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางนางสาวเพ็ญสิริ ไซยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ จะมืการประขุมในช่วงสัปดาห์ 
แรกของทุกเดือน จำนวนกลุ่มอาชีพของจังหวัดลำปางโดยรวมมืดังต่อไปนี้ ๑. 
กลุ่มอาชีพเดิมที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รวม ๒๕๕ 
กลุ่ม ๒. ผู้ประกอบการข้อมูลจากหอการค้า จังหวัดลำปาง และ 0 7 0 ?  จังหวัด 
ลำปาง จำนวน ๑,๑๖๒ กลุ่ม ๓. จำนวนผู้ฃอจดทะเบียนใหม่ที่ท่านสมาชิกสภา 
แต่ละเขตส่งมาจำนวน ๙๔ กลุ่ม รวมท้ังหมดเป็น ๑,๕๑๑ กลุ่ม กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ถ้าหากจะแยกเป็นแต่ละเขตพ้ืนท่ีมืดังต่อไปน้ี อำเภอเกาะคากลุ่มอาหารสนุนไพร 
เครื่องดื่ม ๑๐๗ กลุ่ม กลุ่มทอผ้าเครื่องแต่งกายของใข้และเครื่องประดับ ๙๙ 
กลุ่ม กลุ่มงานเกษตร ๖ กลุ่ม กลุ่มไม่ได้ระบุผลิตภัณฑ์ ๓ กลุ่มรวม ๓๑๖ กลุ่ม 
อำเภองาวกลุ่มอาหารและสมุนไพรเคร่ืองด่ืม ๔๖ กลุ่ม กลุ่มเครื่องแต่งกายของใข้ 
เคร่ืองประดับ ๔๙ กลุ่ม กลุ่มงานเกษตร ๗ กลุ่ม กลุ่มไม่ได้ระบุผลิตภัณฑ์ ๑ กลุ่ม 
รวมแล้ว ๑๐๓ กลุ่ม อำเภอแจ้ห่ม กลุ่มอาหารและสมุนไพรเครื่องดื่ม ๑๘ กลุ่ม 
กลุ่มผ้าเครื่องแต่งกายและของใข้ของประดับ ๔๖ กลุ่ม งานเกษตร ๒ กลุ่ม กลุ่ม 
ไม่ได้ระบุผลิตภัณฑ์ ไม่มื รวม ๙๖ กลุ่ม อำเภอเกิน กลุ่มอาหารสมุนไพรและ 
เครื่องดื่ม ๑๘ กลุ่ม กลุ่มผ้าเครื่องแต่งกายและของใข้เครื่องประดับจำนวน ๓๒ 
กลุ่ม กลุ่มงานเกษตร ๓ กลุ่ม รวม ๕๓ กลุ่ม อำเภอเมืองปานกลุ่มอาหารและ 
สมุนไพรเคร่ืองด่ืม ๔๓ กลุ่ม กลุ่มผ้าเครื่องแต่งกายของใข้และเครื่องประดับ ๓๙ 
กลุ่ม กลุ่มงานเกษตร ๒ กลุ่ม กลุ่มท่ีไม,ได้ระบุผลิตภัณฑ์ ๕ กลุ่ม รวมแล้ว ๘๙ 
กลุ่ม อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มอาหารสมุนไพรและเคร่ืองด่ืม ๑๕๕ กลุ่ม กลุ่มผ้า

นายธรรมรักษ์ เขียงพรหม เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ คณะท่านผู้บริหาร



นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม
ส.อบจ.อ.เกาะคา

เคร่ืองแต่งกายของใชแ้ละเคร่ืองประดับ ๑๕๔ กลุ่ม กลุ่มงานเกษตร ๗ กลุ่ม กลุ่ม 
ไม,ได้ระบุผลิตภัณฑ์ ๖ กลุ่ม รวม ๓๒๒ กลุ่ม อำเภอแม่ทะ กลุ่มอาหารและ 
สมุนไพรเคร่ืองด่ืม ๕๓ กลุ่ม กลุ่มผ้าเครื่องแต่งกายของใชแ้ละเคร่ืองประดับ ๕๒ 
กลุ่ม กลุ่มงานเกษตร ๔ กลุ่ม กลุ่มท่ีไม่ได้ระบุผลิตภัณฑ์ ๓ กลุ่ม รวมแล้ว ๑๑๒ 
กลุ่ม อำเภอแม่พริก กลุ่มอาหารและสมุนไพรเคร่ืองด่ืม ๒๒ กลุ่ม กลุ่มผ้าเครื่อง 
แต่งกายของใช้และเครื่องประดับ ๓๔ กลุ่ม กลุ่มงานเกษตร ๑๕ กลุ่ม รวมแล้ว 
๑๑๑ กลุ่ม อำเภอวังเหนือ กลุ่มอาหารและสมุนไพรเคร่ืองด่ืม ๓๗ กลุ่ม กลุ่มผ้า 
เคร่ืองแต่งกายของใชแ้ละเคร่ืองประดับ ๖๒ กลุ่ม กลุ่มงานเกษตร ๑๓ กลุ่ม กลุ่ม 
ท่ีไม่ได้ร ะบุผลิตภัณฑ์ ๑ กลุ่ม รวมแล้ว ๑๑๓ กลุ่ม อำเภอสบปราบ กลุ่มอาหาร 
และสมุนไพรเคร่ืองด่ืม ๒๐ กลุ่ม กลุ่มผ้าเครื่องแต่งกายของใช้และเคร่ืองประดับ 
๒๖ กลุ่ม กลุ่มงานเกษตร ๒ กลุ่ม รวมแล้ว ๔๘ กลุ่ม อำเภอเสริมงาม กลุ่ม 
อาหารและสมุนไพรเครื่องดื่ม ๓๒ กลุ่ม กลุ่มผ้าเครื่องแต่งกายของใช แ้ละ 
เครื่องประดับ ๓๖ กลุ่ม กลุ่มงานเกษตร ๕ กลุ่ม รวมแล้ว ๗๓ กลุ่ม อำเภอห้าง 
ฉัตร กลุ่มอาหารและสมุนไพรเครื่องด่ืม ๓๙ กลุ่ม กลุ่มผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ 
และเคร่ืองประดับ ๔๖ กลุ่ม กลุ่มงานเกษตร ๔๕ กลุ่ม กลุ่มท่ีไม่ได้ระบุผลิตภัณฑ์ 
๑๐ กลุ่ม รวมแล้ว ๑๔๐ กลุ่ม รวมทั้งจังหวัดลำปาง ๑,๕๑๑ กลุ่ม จากการที่ได้ 
เชีญร่วมกันประชุมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปีจจุบันประชุมประมาณ ๓ คร้ัง และไต้สรุป 
ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ดังน้ี
๑. โครงการเสนอหลักสูตรการเรียนออนไลน์ของสถาบันพัฒนาปีมือแรงงาน ๑๐ 
ลำปาง เพื่อที่จะได้ดำเนินการจัดให้มืหลักสูตรเรียนออนไลน์ ให้กับกลุ่มอาชีพ 
ต่างๆ หรือผู้ที่สนใจเช้าร่วมโครงการโดยการทำ เฬอบ ร่วมกับทางสถาบันพัฒนา 
ปีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง จัดทำหลักสูตรออนไลน่ในการปีกอาชีพ เพื่อใช้ประกอบ 
อาชีพ หรือสร้างรายไต้เสริมให้กับประซาขนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโด 
วิด ๑๙
๒. โครงการสร ้างซ ่องทางในการจำห น ่ายผลผล ิตทางการเกษตรและงาน 
หัตถกรรม เพื่อที่จะไต้ดำเนินการดังนี้
๒.๑ จัดให้มืโครงการตลาดนัดสัญจรในแต่ละอำเภอ ให้กลุ่มอาชีพ หรือผู้ท่ีสนใจ 
ได้นำสินค้าผลผลิตต่างๆ มาวางจำหน่ายเป็นการเพิ่มซ่องทางในการขายสินค้า 
๒.๒ เพิ่มซ่องทางในการจำหน่ายสินค้าบนโซเชียลให้เพิ่มมากชื้นโดยจัดให้มืการ
สร้าง เว็บเพจจำหน่ายสินค้าและบริการของจังหวัดลำปาง และกลุ่มอาชีพของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยแบ่งย่อยออกไปในแต่ละอำเภอ เพ่ือจะไต้นำ 
สินค้าและบริการที่ผลิตในชุมซนนั้นๆ เป็นการส่งเสริมซ่องทางการจัดจำหน่ายให้ 
มีความหลากหลายและเช้าถึงผู้บริโภคไค้มากชื้น
๓. โครงการส่งเสริมให้มืการอบรมนักการตลาดออนไลน์ จัดให้มืการส่งเสริมให้มื 
โครงการปีกอบรมหลักสูตรนักการตลาดออนไลนํ โดยทำ /ทอบ ร่วมกับทาง



ส.อบจ.อ.เกาะคา อบรมนักการตลาดออนไลน์จะเป็นการเพิ่มข่องทางการทำตลาดได้อีกซ่องทาง
ทางคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต้อง 
ฃอฃอบคุณท่านนายกและคณะผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นความลำคัญในการส่งเสริม 
อาชีพและให้การสนับสบุนโครงการสำคัญๆ ถึง ๒ โครงการ ประกอบไปด้วย 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง งบประมาณห้าแสนบาท บรรจุในแผน ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ข้อ ๖ 
หน้า ๑๔๐ ปรากฏในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. 
๒๕๖๕ หน้า ๒๔๑ รายการที่ ๘ และโครงการที่ ๒ โครงการส่งเสริมอาชีพ 
เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำปาง งบประมาณหนึ่งล้านบาท 
ปรากฏในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า 
๓๓๐ รายการที่ ๒ คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพจะมืการประชุมได้แจ้งไปแล้ว 
ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน ฉะน้ันทางคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพรวมท้ังคณะ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ ขอเฃิญซวนท่านสมาชีกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดทุกเขตให้การสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกันรวมทั้งติดตาม 
ตรวจสอบโครงการท่ีฝ่ายบริหารได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ตามท่ีปรากฏ 
ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และล้ายังมีกลุ่ม 
อาชีพในเขตของท่านสมาขิกสภาฯ ท้ัง ๓๐ เขตที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับอบจ. 
ช่วยแจ้งให้คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพทราบ เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
ให้กับพ่ีน้องประซาซนได้ มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได ้หนุนน้าเศรษฐกิจของจังหวัด 
ลำปางให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป จึงขอน้าเสนอในที่ประชุมให้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรม 
การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ขอขอบคุณ

นายถาวร บุปผาเจริญ ขอบคุณท่านธรรมรักษ์ เชียงพรหม ขอให้ประธานคณะกรมการแต่ละคณะได้
ประธานสภาฯ เสนอให้ฝ่ายเลขาทำหนังสือส่งให้ฝ่ายบริหาร แยกว่าได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้าง

อย่างไร มืข้อเสนอแนะอะไรบ้าง โดยทำเป็นหนังสือส่งให้ฝ่ายบริหาร ขออนุญาต 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ัน ๑ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป อาศัยอำนาจตามระเบียบระทรวง 
มหาดไทยตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ 
๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ กำหนดว่าการนัดประชุมระหว่างสมัยประชุมให้ทำเป็น 
หนังสือหรือจะบอกนัดในท่ีประชุมสภาท้องถ่ินก็ได้ แต่ล้าบอกนัดในท่ีประชุมให้

นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม สถาบันพัฒนา!!เมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และหอการค้าจังหวัดลำปาง จัด'ให้มีการ



๕๒

นายถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภาฯ

นายเซน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ท่ีไม่ได้มาประชุมซ่ึงการนัดประชุมในวันจันทร์ท่ี ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. น้ัน จะไม่มีการออกหนังสือเชิญประชุมให้กับ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่ีเข้าร่วมประชุมในวันน้ี วันน้ีมา 
ประชุมครบจำนวน ๓๐ ท่าน แต่ผมยังให้ฝ่ายเลขาฯ ได้ส่งหนังสือถึงท่านสมาชิก 
สภาฯ ตามระเบียบถ้านัดในท่ีประชุมแล้วสมาชิกท่ีมาประชุมก็ไม,เป็นต้องส่ง 
หนังสือให้ท่านอีกแล้ว จากท่ีคณะกรรมการต่างๆ ซ่ึงสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง มีมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ 
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็น 
คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๙ คณะ ในคราว 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังน้ี 
๑.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
๒. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
๓. คณะกรรมการติดตามผลปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔. คณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ํา
๕. คณะกรรมการท่องเท่ียวและกีฬา
๖. คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ
๗. คณะกรรมการสาธารณสุข
๘. คณะกรรมการบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙. คณะกรรมการทรัพยากรธรรมซาติและสิงแวดล้อม
คณะกรรมการวิสามัญ จำนวน ๖ คณะ ได้มีการประชุมเพิ่มพิจารณาเสนอแนว
ทางการพัฒนาในแต่ละด้านไปแล้วน้ัน วันน้ีผมจึงขอให้ประธานคณะกรรมการแต่
ละคณะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาต่อฝ่ายบริหาร เหลืออีก ๕ คณะซึ่ง
คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพได้นำเสนอไปแล้ว จะเหลือคณะกรรมการแหล่งนํ้า
คณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการสาธารณสุข คณะบีองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และคณะทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงข้อเสนอ
ของท่านแต่ละคณะผมจะให้เลขาสภา ทำบันทึกแยกอีกหนึ่งฉบับแล้วส่งให้
ฝ ่ายบริหารนำเสนอและแนวทางที่ม ีการประชุมกัน ไม่ทราบว่าท่าน
คณะกรรมการแต่ละคณะ มีคณะไหนพร้อมที่จะเสนอตามที่ท่านได้ประชุม
มาแล้ว เชิญ - ขอเชิญท่านเซน ปานสังข์ และผมขออนุญาตให้ท่านรองบุญเลิศ
แสนเทพ ทำหน้าท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ คณะท่านผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมเซน
ปานสังข์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเสริมงาม ได้ 
เป็นคณะกรรมการทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ขอนำเสนอรายงานผล 
การสรุปในวาระระเบียบการประชุมร่วมกับหน่วยงานขององค์กรท่ีมามีส่วนร่วม 
ของ 506 ของป่าไม้ ภาคเอกฃนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการ 
พัฒนาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ โดยเบ้ืองด้นแล้วระดับท่ี ๑ คือโครงการปลูกป่า



นายเขน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

๕๓

เศรษฐกิจชุมขนสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นนโยบายแนวคิด มีวัตถุประสงค์ เพ่ิม 
พ้ืนท่ีป่าชุมชนให้มากข้ึนเพ่ือเป็นการเพ่ิมเศรษฐกิจของชุมขน ๒. สร้างรายได้จาก 
กิจกรรมเหลาน้ีไม่ว่าจะเป็นเห็ด ต้นไม้ท่ีเป็นเข้ือเห็ดได้ ปลูกพืขท่ีกินได้ ๓. สร้าง 
จิตสำนึกให้ประซาซนในพื้นที่เกิดดวามรักและหวงแหนป่าชุมขนเพื่อเป็นการ 
อนุรักษ์พ่ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี อย่างยั่งยืน เป็าหมาย 
เพ่ือให้องค์กรทุกองค์กรท้ังสองร่วมในฝ่ายขององค์การบริหารของจังหวัดลำปาง 
และหน่วยความคิดของโครงการต่าง  ๆ ให้ร่วมมือกันแล้วหางบประมาณ เพ่ือ 
ส่งเสริมทำกิจกรรมตรงน้ัน ๒. โครงการปรับปรุงพื้นท่ีบ่อขยะเก่าเป็นพื้นท่ีสีเขียว 
เพ่ือลดปีญหาไฟไหม้ และป้ญหาฝ่นละอองขนาดเล็กที่มีค่า ?|\/เ ๒.๕ ก็มีนโยบาย 
หลายอย่างท่ีให้ทางห้องถ่ินทุกห้องถ่ินของในจังหวัดลำปาง ไม่ว่าจะเป็นองค์การ 
บริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล ได้ร่วมมือกันแล้วให้ส่งข้อมูลมาให้กับทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แต่ตอนน้ีห้องถ่ินได้ต้ังงบประมาณไว้ส่วน
หนึ่งเพื่อเอาขยะมาร่วมกันไว้ที่บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ๓. 
โครงการสูบนั้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้พลังงานทดแทนให้กับเกษตรกร 
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเป็าหมายทั้งหมด ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและ 
สนับสนุนให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้มีการใช้พลังงานทดแทนที่ 
เหมาะสม สามารถลดด้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าให้กับเกษตรกรและค่าเช้ือเพลิง คือ 
นํ้ามันในการสูบถ่ายนํ้าเป็นการลดป็ญหาสภาวะในจังหวัดลำปาง เป้าหมายและ 
ผลผลิตของโครงการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในเขตพื้นที่ 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้เคร่ืองสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานทดแทน 
และลดด้นทุนให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีในจังหวัดลำปาง ลดป้ญหาสภาวะเป็นพิษ 
ในจังหวัดลำปาง ๔. โครงการอนุรักษ์ฟินฟูและเพิ่มแหล่งนํ้าเพื่อเป็นธนาคารนั้า 
ใต้ดินผิวดินและการชุดบ่อในครัวเรือนวัตถุประสงค์จริงๆ แล้วอนุรักษ์ท้ืเนฟูและ 
เพิ่มแหล่งนํ้าลำห้วย ซ่องเขาบริเวณ เซ่นดำเนินการก่อสร้าง ธนาคารนํ้าใต้ดิน 
แบบปีดไว้บริเวณต้นน้ํา กลางนั้า และปลายนํ้า เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในพื้นที่โดยการดำเนินการเพิ่ม 
แหล่งนํ้าให้กับพื้นที่ด้นนํ้าฃองจังหวัดลำปาง เพื่อแก้ไขป้ญหาภัยแล้งและ 
ผลกระทบจากป้ญหานํ้าหลาก ได้มีป้ญหาที่สอบถามกันมาว่าจะทำได้อย่างไร มี 
ข้ันตอนในการทำคุยร่วมกันกับป่าไม้ทางองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็น 
อบจ. หรือเทศบาล อบต. ท่ีมีโครงการเดิมของแหล่งนํ้าอยู่แล้วท่ีจะเป็นทำนบก้ัน 
ดินท่ีมีพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีของ อบจ. ทำไว้แล้ว และ อบต. ทำไว้แล้ว และเทศบาลทำ 
ไว้แล้วขอย้อนหลัง แต่มีกำหนดเวลาในการขออนุญาตหมดวันที่ ๗ กันยายน 
ตอนนี้เลยล่วงเวลามาแล้ว เมื่อวานได้เรียนถามรองพิษณุพล ประสาน ว่าจะขอ 
ทำเร่ืองส่งย้อนหลังไปเพ่ือขออนุญาตเพ่ือจะเป็นการขออนุญาตรอไว้แล้ว อนาคต 
ช้างหน้าเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มทำนบดินไม่ว่าจะต่อท่อส่งนํ้า หรือชุด 
ลอกหน้าทำนบดินเก่า หรือทำสระบัว ซึ่งมีการขออนุญาตไว้แล้วสามารถขยาย 
กิจกรรมตรงน้ันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใช้ระเบียบ ๑๒๒ ได้เลย ตอนน้ีกำลังศึกษา 
กันอยู่ ในส่วนท่ีเป็นตัวแทนได้ตรวจทานเบ้ืองด้น ข้ันตอนการทำท้ังหมดเราได้
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เสนอแนะไปยังท้องถิ่นที่สามารถประสานงานได้ของกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมีเบื้องด้นเพียงแค่บี้ขอขอบคุณ 
ต่อไปคณะกรรมการพัฒนาแหล่งนํ้า 
- ขอเรียนเชิญ'ท่าน1ปีลันธน์ รัตนวราภรณ์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมปิลันธน์ รัตนวราภรณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอสบปราบ ผมตัวแทน 
คณะกรรมการพัฒนาแหล่งนํ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แนวทางท่ี 
คณะกรรมการที่ได้มีการร่วมประขุมกันและมีแนวทางที่จะพัฒนาแหล,งน้ําใน 
พ้ืนท่ีจังหวัดลำปาง ในเบ้ืองด้นท่ีได้ประขุมมี ๒ หัวข้อใหญ่  ๆ คือเร่ืองการกักเก็บ 
นํ้าที่ลำห้วยเพราะว่าจังหวัดลำปาง จะมีแหล่งน้ําหลักคือลำห้วยสาขาท่ีมาจากลำ 
ห้วยใหญ่ที่มาจากภูเขามีแนวคิดที่ประขุมร่วมกันแนวทางที่จะทำฝายกั้นแกนดิน 
เหนียวเพื่อชะลอนํ้ากักเก็บนํ้าเป็นลักษณะเพื่อเป็นธนาคารนํ้าใต้ดิน ตามที่ฝ่าย 
บริหารมีความตั้งใจที่จะดำเนินการในจุดบื้ในเบื้องด้นทำฝายแกนดินเหนียวเพื่อ 
แก็ไฃปีญหาภัยแล้งซ้ําซากในหมู่บ้านต่าง  ๆ ที่เกิดภัยแล้งแต่ละปี และการทำฝาย 
กักเก็บนํ้าแต่ละที่ก็จะมีการลำรวจและดูขั้นทรายที่อยู่ใต้ดินแต่ฝายแต่ละที่ความ 
ลึกจะไม่เหมือนกันแนวทางปฏิบัติต้องให้หลายหน่วยงานกองช่างและผู้มีความรู้ 
ทางทรัพยากรนํ้า ชลประทานมามีส่วนร่วมมาประขุมกันเบื้องด้น ก็มีแนวทาง 
ที่ว่าการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวท่ีเราอยากจะทำกันในอนาคตต้องไปคืกษาไป 
ขอความรู้จากหน่วยงานหลักตรงนี้ และอีกโครงการหนึ่งที่ทางคณะกรรมการ 
พัฒนาแหล่งนํ้ามีความพร้อมและเตรียมการที่จะรองรับของเครื่องจักรกลของ 
อบจ.ท ี่เตร ียมจะจ ัดซ ื้อค ือเคร ื่องม ีอท ี่จะเจาะน ํ้าบาดาลท ี่ย ังไม ่ได ้ซ ื้อว ่า 
คณะกรรมการพัฒนาแหล่งนํ้าก็ได้ประขุมกันและได้เชิญผู้มีความรู้หลายๆ 
หน่วยงานเข้ามาให้ความรู้และให้ความคิดแก่ทางคณะกรรมการพัฒนาแหล่งนํ้า 
คือ ทรัพยากรน้ําบาดาลได้มาประขุมกันได้ขอความรู้จากทางทรัพยากรน้ําบาดาล 
เพ่ือจะทำการสำรวจธรณีพีสิกสัIนพื้นท่ีท่ีจะขุดเจาะน้ําบาดาลในเขตพื้นท่ีจังหวัด 
ลำปาง เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางอุทกวิทยาแสดงขั้นตอนรายละเอียดของแหล่งนํ้า 
แต่ละจุดท่ีจะไปขุดลอกกัน และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการขุดเจาะน้ําบาดาลใน 
เขตแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละพื้นท่ี เพราะการที่จะเจาะนํ้าบาดาลไม่สามารถ 
ที่จะขุดเจาะได้เลย ต้องมีฐานข้อมูลตรงจุดน้ีก่อนถึงแม้จะมีเครื่องจักรที่ทันสมัย 
แต่บุคลากรที่จะมาใช้เครื่องมือต้องมีประสบการณ์ และก็ได้รับความข้ีแนะจาก 
ทางทรัพยากรน้ําบาดาลก็จะให้ความรู้ในเรื่องเบื้องต้นในการหาจุดเบื้องต้นก่อน 
ตรงน้ีก็ต้องมีงบประมาณต้ังข้ึนมาการท่ีจะหาบุคลากรท่ีจะไปสำรวจต้องเป็นท่ี
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ปรึกษาทางด้านทรัพยากรนํ้าบาดาลได้ให้ฃ้อซี้แนะมาว่าจุดตรงนี้จะมีบริษัทที่เก่ง 
ทางด้านนี้โดยเฉพาะก็ต้องเตรียมการที่จะตั้งงบประมาณเพื่อจะไปสำรวจไปหา 
พื้นที่เตรียมที่จะจุดเจาะนํ้าบาดาล ในเบ้ืองต้นขอน0าเสนอไว้แค่นี้ก่อน 
ขอขอบคุณ
-ต่อไปคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา 
- ขอเรียนเชิญท่านพิเขฐ ทินอยู่
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมพิเขฐ ทินอยู่ สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเกาะคา คณะกรรมการ 
ท่องเท่ียวและกีฬาประกอบไปด้วย คุณฉันทพัฒน่ โนปิง คุณชาญณรงค์ มาเรียน 
คุณพงษัพันธ์ กุญชร และได้เชิญประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดลำปาง 
คุณอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ และท่องเท่ียวกีฬาจังหวัดลำปาง หรือผู้แทน คุณหิรัญกร 
เสียงหาญ และคุณพนานต์ วิมุกตายน ลำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง 
ททท. ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารตั้งแต่ท่านนายก ท่านประธานสภา ทานรอง 
นายกทั้งสองท่าน และเจ้าหน้าที่จากลำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด และอีกหลายส่วนที่ได้ร่วมประชุมกัน ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ใน 
เรื่องของการระดมสมองในเรื่องการมุมมองของการท่องเที่ยว ในจังหวัดลำปาง 
เปีนศูนย์การของการเดินทางเป็นเส้นทางหลักในภาคเหนือตอนบน เราได้มองถีง 
เร่ือง ๒3151:105 ในคณะกรรมการได้มองว่าจังหวัดลำปาง มีท้ังคนเดินทางท้ังท่ี 
เข้ามาในจังหวัดลำปาง ไปจังหวัดเขียงราย ไปจังหวัดเขียงใหม่ หรือเดินทางมา 
ภาคเหนือท้ังหมด หรือแม่ฮ่องสอนต้องผ่านเส้นทางน้ีท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ 
แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ และมีสายการบินประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ ท่ีเหลือก็ 
เป็นรถไฟ จะทำอย่างไรให้จุดของจังหวัดลำปาง นอกจากเป็นทางผ่านแล้วต้อง 
ทำให้เป็นทางแวะให้ได้ ในท่ีประชุมก็ได้สรุปออกมาว่าน่าจะร้อยเรียงในส่วนของ 
แต่ละท่ีซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีท่ีเป็นธรรมฃาติจะเห็นว่าจะ 
มีตั้งแต่ถํ้า มีตั้งแต์สถานที่ท่องเที่ยว เซ่นอำเภองาว เป็นหล่มภูเขียวที่เป็น 
ธรรมชาติ หรือเป็นส่วนที่สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นดอยพระฌานหรือว่าวัด 
เฉลิมพระเกียรติ หรือที่แจ้ซ้อนของท่านรองพิษณุพล ประสาน มีนํ้าตก น้ําแร่ 
ทั้งหมด ถ้าเอาแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด แหล่งกิน แหล่งซอปปีง เอามาจัด 
หมวดหมู่และเราใช้การพัฒนาเร่ืองของโมบายแอปพลิเคช่ันมารวบรวมท้ังหมดให้ 
คนที่จะเดินทางมารับทราบก่อนเริ่มต้นตั้งแต่อำเภอแม่พริก มีจุดท่ีดูแลโดยตรง 
ลานพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอนนี้อยู่ในช่วงของการ 
ปรับปรุงก่อสร้าง อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปีดรับ มีโครงการของการพัฒนาเรื่อง 
ของโมบายแอปพลิเคซ่ันร้อยเรียงท้ังหมดให้คนท่ีจะเดินทางผ่านมาจังหวัดลำปาง 
หรือจะไปจังหวัดที่ต ้องผ่านลำปางด้วยทางรถยนต์ มีโอกาสได้เห็นข้อมูล 
มีโอกาสได้รู้ว่าผ่านมาหน่ึงช่ัวโมงจะไปไหนได้บ้าง ต้องการเท่ียวในลักษณะไหน 
สามารถค้นหาในข้อมูลของเราได้ จะเป็นท่ีมาของโครงการอบรมโครงการพัฒนา



นายพิเซฐ ทินอยู่
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ
นายนิธิกร ธรรมลังกา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายบุญเลิศ แสนเทพ

โมบายแอปพลิเคฃ่ันเพ่ืออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึงแหล่ง 
ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจรายได้แก่ประซาซน และเพ่ือการส่งเสริม 
การท่องเท่ียวในภาพรวม และอีกโครงการในเร่ืองซองการอบรมหลักสูตรในการ 
ใข้โมบายแอปพลิเคขันให้แต่ละท่ี และโครงการอีกตัวเป็นเร่ืองซองการส่งเสริม 
กาแฟแอนด์คาเฟ่ จะเห็นว่าจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนที่ ในการปลูกกาแฟ 
จะเป็นพื้นที่ส ูงโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองปาน มืความสูงจากระดับนํ้าทะเล 
มีการส่งแข่งขันระดับโลกได้ตรงนี้ก็อยากจะส่งเสริมให้ในแต่ละที่ที่มืร้านกาแฟ 
หรือมีแหล่งกาแฟที่ปางมะโอบ่อสี่เหลี่ยม เรามาซวนเสวนาในเรื่อง ^65*^31 
เบื้องด้นน่าจะคุยกันว่าจัดที่หนองกระทิงที่เป็นสถานที่ซองเราใด้ก็น่าจะเป็นการ 
ส่งเสริมให้คนได้รู้จักและมีโอกาสได้แข่งขันและคัดเลือกตัวแทนน่าจะเป็นการทำ 
ให้คนรู้จ ักกาแฟในจังหวัดลำปางมากขึ้นต้องขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้จ ัด 
งบประมาณในการจัดกิจกรรมดังปรากฏในร่างโครงการข้อบัญญัติในโครงการท่ี 
แปดโครงการ 1ลโฑ|วลทฐ (ะอกั66 จัดที่หนองกระทิง งบประมาณสาม
แสนบาท ทางคณะกรรมการได้ติดตามมีโอกาสได้ดูว่าส่วนไหนท่ีต้องเพ่ิมเติมใน 
ส่วนซองการท่องเท่ียวต่อไป ขอขอบคุณ 
-ต่อไปคณะกรรมการสาธารณสุข
- ซอเรียนเขิญท่านนิธิกร ธรรมลังกา
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมนิธิกร ธรรมลังกา สมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เซต ๙ อำเภอเมืองลำปาง ในฐานะที่เป็น 
คณะกรรมการสาธารณสุขซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสาธารณะ ในคณะทำงานซองผมใน 
สภา'นี้ก็'จะมีท่านบุญธกฤต ธนะสุวัตถี้ ท่านซาตรี พิทยาธำรง แต่ท่านบุญธกฤต 
ธนะสุวัตถิ้ จะเป็นคนทำงานคลุกคลีอยู่ก ับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ และ 
สว่างนคร เซาจะชำนาญในเรื่องน ี้ ผมซออนุญาตในที่ประซุมฃออนุญาตท่าน 
นายกท่านประธานซอให้ท่านบุญธกฤต ธนะสุวัตถี้ เป็นผู้นำเสนอแทนในคณะ 
การทำงาน ซอขอบคุณ
- ขอเรียนเซิญท่านบุญธกฤต ธนะสุวัตถ้ิ

รองประธานสภาฯ
นายบุญธกฤต ธนะสุวัตถึ่ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมบุญธกฤต ธนะสุวัตถ

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอเมืองลำปาง ซอเป็น 
ต ัว แ ท น ซ อ งค ณ ะ ส าธ าร ณ ส ุข  ห ล ังจ าก ก าร ป ร ะ ข ุม ท ั้ง ห ม ด ส อ งร อ บ  
คณะกรรมการสาธารณสุขได้ข้อสรุปโครงการประมาณสี่โครงการ โครงการแรก 
ซึ่งเป็นโครงการหลักของเรา คือการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการและศูนย์อำนวยการ 
รับแจ้งเหตุของจังหวัดลำปาง ซ ึ่งเป ็นศูนย์รับแจ้งเหตุต่าง  ๆ ในจังหวัดลำปาง 
ซึ่งป็จจุบันนี้ศูนย์นี้ต ั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง วัตถุประสงค์ซองโครงการนี้ 
เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินซองจังหวัดลำปาง สองเพื่อ 
ช่วยเหลือประขาซนที่เจ็บป่วยอุกฉินได้อย่างรวดเร็ว ทันทวงที ครอบคลุมทุก



๕๗

นายบุญธกฤต ธนะสุวัตถ้ึ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

พ้ืนท่ีในจังหวัดลำปางและมีประสิทธิภาพท่ีเป็นไปตามหลักสากล โดยปัจจุบัน 
ศูนย์น้ีมีงานโหลดท่ีโรงพยาบาลศูนย์เป็นจำนวนมาก หากเราสามารถย้ายศูนย์ส่ัง 
การมาท่ีอบจ.ลำปาง ได้ก็จะเป็นการลดภาระของโรงพยาบาลได้ เพ่ือให้มี 
ประสิทธิภาพในด้านงานมากข้ึน เปัาหมาย สามารถทำให้ประขาขนเข้าถึง 
การแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างเท่าเทียมท่ัวถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในจังหวัดลำปาง 
สองสามารถลดการเสียชีวิต การพิการ และผลกระทบอื่น  ๆ อันที่เป็นผลภาวะ 
ฉ ุกเฉ ินทางการแพทย์ได ้ อ ันน ี้เป ็นโครงการแรก และเป ็นโครงการท ี่ 
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขตั้งเปัาหมายเอาไว้เป็นตัวหลักของคณะกรรมการ 
โครงการท่ีสองโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพให้กับอสม.จังหวัดลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วัตถุประสงค์ หน่ึงเพื่อทบทวนบทบาทหน้าท่ี 
ของอสม.ในการดูแลสุขภาพของประซาซน ตามสภาพปัญหาของสาธารณสุฃที่ 
เปล่ียนแปลงไป สองเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของอสม.เพื่อปฏิบัติ 
หน้าท่ีและสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขภาพให้กับคนในชุมซนได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ สามเพื่อพัฒนาระบบการเฝ็าระวังดูแลผู้ป่วยโรคที่มีปัญหา 
ลำศัญในชุมซน เปัาหมายของโครงการท่ีสองได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้พัฒนา 
ศักยภาพให้กับอสม.ในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยดำเนินเป็นสามกลุ่มพื้นที่ ได้แก่ 
หน่ึงโซนเหนือ ประกอบด้วย อำเภองาว แจ้ห่ม วังเหนือ เมืองปาน โซนกลาง 
ประกอบด้วย อำเภอเมือง แม่เมาะ แม่ทะ ห้างฉัตร เกาะคา และเสริมงาม โซน 
ใต้ประกอบด้วย อำเภอสบปราบ เถิน และแม่พริก โครงการที่สาม โครงการ 
รณรงค์ส่งเสริมให้ประซาขนในจังหวัดลำปางมีบุตรเพ่ิมมากข้ึน วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ ได้แก่ หนึ่งเพื่อซะลอและลดอัตราการเกิดซึ่งจะส่งผลกระทบให้กับ 
ประเทศในระยะยาว สองเพ่ือเพ่ิมประซากรในวัยทำงาน วัยหนุ่มสาวซ่ึงเป็นกำลัง 
ลำศัญในการพัฒนาประเทศและจังหวัด สามเพื่อแกไขปัญหาการขาดแคลน 
แรงงานขาดกำลังคนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจก้าวหน้า เปัาหมายของโครงการนี้ 
เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประซาซนในจังหวัดลำปางเห็นความลำศัญใน 
การมีบุตรเพิ่มมากขึ้น และโครงการสุดท้ายโครงการท่ีล่ี โครงการการสร้างลาน 
กีฬาให้กับประซาซน วัตถุประสงค์ได้แก่ หน่ึงเพ่ือส่งเสริมให้เยาวซนสนใจในการ 
เล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น เพื่อซ่วยลดปัญหาด้านยาเสพติดและ 
ปัญหาด้านสุขภาพ สองเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่าง  ๆ เข่น เสริมสร้าง 
ร่างกายให้แข็งแรง ข่วยพัฒนาสติปัญญา ข่วยควบคุมด้านอารมณ์และลด 
ความเครียด สามเพ่ือให้มีโอกาสพบปะและแรกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
และกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เปัาหมายของโครงการ คือ มีสถานท่ีออกกำลัง 
กายลำหรับเยาวซนในจังหวัดลำปาง ใข้ในกิจกรรมท่ีเป็นประโยซน์และห่างไกล 
ยาเสพติด โครงการท้ังสี่โครงการนี้ คือโครงการที่คณะกรรมการสาธารณสุขได้ 
เสนอไว้ ขอขอบคุณ
-ต่อไปคณะกรรมการปัองกันบรรเทาสาธารณภัย 
- ขอเรียนเชิญ'ท่าน'บุญธถุต ธนะสุวัตถ๋ึ



นายบุญธกฤต ธนะสุวตัถ๋ึ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมบุญธกฤต ธนะสุวัตถ่ิ

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอเมืองลำปาง ขอเป็น 
ตัวแทนของคณะสาธารณสุข หลังจากผมเป็นตัวแทนของคณะกรรมการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วยหน่ึงตัวกระผม สองท่านวสันต์ อุณหเลขจิตร 
สามท่านวิลาศ จันทร์ทา ส่ีท่านพซร ไขยวงค์ ห้าท่านภูมิสิทธ้ิ อัครธรรมศิลป๋ 
หกท่านผู้อำนวยการปภ.เขต ๑๐ และเจ็ดท่านผู้อำนวยการป่าไม้ท่ี ๓ จังหวัด 
ลำปาง ตั้งแต่มีคณะกรรมการได้มีการประชุมมาแล้วหนึ่งครั้ง และมีการจัด 
ประชุมร่วมกับ ปภ.เขต ๑๐ อีกหนึ่งครั้งที่ลำนักงาน ปภ.เขต ๑๐ เพ่ือหาแนว 
ทางการพัฒนาฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งหลังจากการปรึกษากัน 
แล้วเราได้สรุปโครงการมาท้ังหมด ๔ โครงการครับ โครงการแรก ได้แก่ โครงการ 
การจัดต้ังศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุและบรรเทาบุบัติเหตุทางห้องถนนในช่วงเทศกาล 
ประจำปี ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ปภ.เขต ๑๐ ขอความช่วยเหลือมายัง 
คณะกรรมการโดยตรง วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ หนึ่งเพื่อช่วยเหลือ 
ประซาซนกรณีเกิดเหตุทางห้องถนนต่างๆ สองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ 
ประซาซนในช่วงเทศกาลท่ีมีการสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เป้าหมายข้อแรกคือ 
สามารถช่วยเหลือประขาซนในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือมีเรื่องฉุกเฉินได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและทันทวงที สองป้องกันและลดอุบัติเหตุทางห้องถนน โครงการท่ี 
สอง คือ โครงการแกอบรมการถู้ขีพเบื้องด้น วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่ึง 
เพื่อให้ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
สองผู้ที่ได้รับการอบรมมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และพัฒนาซึ่งกันและกันและ 
ลดปีญหาและอุปสรรคต่างๆ ระหว่างองค์กร เป้าหมายการจัดกิจกรรมแกอบรม 
สัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการถู้ฃีพเบ้ืองต้นให้ อฟปร.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ท้ัง ๑๓ อำเภอในจังหวัดลำปาง โครงการที่สาม โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการ 
และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อย่างท่ีเราทราบกันดีครับในช่วงสองสามปี 
ที่ผ่านมา เร่ือง ?|\/เ ๒.๕ ท้ังในประเทศและในจังหวัด วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หนึ่งเพื่อลดและป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางที่ 
เกิดขึ้นซํ้าซาก สองเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการแกอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของโครงการ หนึ่งการจัดแกอบรมสัมมนา 
ให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติการป้องกันปีญหาหมอกควันและไฟป่าและลงพื้นท่ี 
เพ่ือปฏิบัติงานจริง แก้ป้ญหาได้ย่ังยืนและไม่ก่อให้เกิดปัญหาซ้ําซ้อน โครงการท่ีส่ี 
โครงการสุดท้ายโครงการปรับสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่บ่อขยะเก่า เนื่องจากบ่อ 
ขยะเก่าจะทำให้เกิดควันและไฟได้บ่อยครับและจึงจัดโครงการบ้ืข้ึนมาซ่ึงเป็นการ 
ปรึกษาหารือร่วมกับ ปภ.และป่าไม้เขต ๑๐ วัตถุประสงค์ หนึ่งลดปัญหาการเกิด 
ไฟไหม้ซ้ําซากบ่อยในบ่อขยะเก่าในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินซ่ึงก่อให้เกิด 
มลพิษและควัน สองเพิ่มพื้นที่สาธารณประโยซน์ให้กับห้องถิ่น เป้าหมายของ 
โครงการ บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหามลพิษท่ี



นายบุญธกฤต ธนะสุวัตถ้ี 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

นายกฤศน์วัต ประสาน 
ส.อบจ.อ.เมืองปาน

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

เกิดจากบ่อขยะเก่าซึ่งทำให้เกิดควันและมลพิษต่างๆทางอากาศ อันนี้คือโครงการ
ทั้งหมดของคณะกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขอบคุณ
-มีสมาขิกท่านใดมีข้อเสนอแนะลำหรับคณะกรรมการทั้งหกคณะที่ได้นำเสนอใน
ที่ประชุมสภาในวันนี้ขอเขิญเสนอแนะ -ไม่มี- ลำหรับข้อมูลท่ีคณะกรรมการต่าง ๆ
ได้นำเสนอในวันน้ี เจ้าหน้าท่ีจะได้รวบรวมเป็นรายงานแจกให้กับสมาขิกทุกท่านอีกคร้ัง
-ลำหรับในวาระอื่น  ๆ สมาขิกท่านใดจะอภิปราย ขอเขิญ
- ขอเรียนเขิญท่านกฤศน์วัต ประสาน
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมกฤศนวั์ต ประสาน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเมืองปาน จากการ 
ประชุมที่ผ่านมาเราต่างทราบดีว่าในการจัดเก็บรายได้ของเราในปีปิจจุบันเรา 
จัดเก็บรายได้ได้น้อยลง จนเป็นที่มาหลาย  ๆโครงการของเราถึงจะเป็นโครงการ 
ท่ีดี โครงการที่ต่อยอดของจังหวัดของเรา ด้วยความคิดของท่านสมาขิกสภาแต่ 
ละท่านต้องหายไป ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่โครงการของเราไม่ได้สานต่อ 
ตามแผนที่เราวางไว้ แต่เราอย่าลืมว่าเรายังมีเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ทั้งอยู่ 
ในจังหวัดของเรา และผมคิดว่าทุกท่านก็คงทราบว่ามลพิษที่เกิดจากโรงไฟฟ้า 
สร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พ่ีน้องประซาซนขาวจังหวัดลำปางของเรามากแค่ 
ไหน ผมกับมีข้อสงสัยในสิ่งที่เราเสียไปกับสิ่งที่เราได้รับกลับมา ซึ่งผมคิดว่าทุก 
ท่านทราบแกใจดี และคงทั้งคำถามเดียวกับผมคิดว่าสิ่งที่เราได้กลับมาจากการ 
ไฟฟ้าก ับส ิ่งท ี่เราเส ียไปมันคุ้มก ันหรือเปล่า เราม ีโรงไฟฟ้าฝ ่ายผลิตแต ่ 
ภาษีมูลค่าเพิ่มกลับไปตกอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี จากข้อมูลที่ท่านประธานสภาเคย 
บอกผมไว้ ซึ่งภาษีส่วนนี้ได้มาถึงจังหวัดลำปางของเรากี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ 
ไหน เราไม่มีโอกาสได้รับทราบเลย เรามีไฟฟ้าฝ่ายผลิต แต่เรากับเสียค่าไฟเท่ากัน 
ทั้งประเทศ แม้แต่ในสายทางของ อบจ.ของเราเองเราก็ต้องเสียค่าไฟเต็มจำนวน 
ซ่ึงไม่ได้มีการทำ เฬวบ ร่วมกัน กับทางการไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมาก ผม 
จึงขอเสนอท่านประธานสภา ขอมติท่ีประชุมให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางจัดทำหนังสือส่งไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ 
เร่ืองภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถ่ินของเรา เป็นการขอมติ 
ในนามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอขอบคุณ 
ตามท่ีท่านกฤศน์วัต ประสาน ได้เสนอญัตติขอให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางจัดท่าหนังสือส่งไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อสอบฤามเกี่ยวกับ 
เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำไมไม่จัดสรรสู่ท้องถิ่น 
-ฃอผู้รับรอง 
-ผู้รับรองถูกต้อง
•สมาขิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ -ไม่มี-



๖๐

มติท่ีประชุม

นายธรรมการ ชุมศรี 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ 
นายพิษญพล ประสาน 
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดทำหนังสือ 
ส่งไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำไมไม่ 
จัดสรรรุ]ห้องถ่ิน
-ฃอเชิญท่านธรรมการ ชุมศรี
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมธรรมการ ชุมศรี สมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่เมาะ ในวันนี้ก็เป็นวันที่ 
ดีอกดีใจ ก็ฃอขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติปี ๒๕๖(ะ ซ่ีงได้จัดทำ 
เป็นที่พึงพอใจลำหรับทุกคนที่ได้หาเสียงมา 'ที่ได้คุยกับซาวบ้านมา และท่านก็ทำ 
ได้ที่ท่านตอนหาเสียงท่านได้คุยกับซาวบ้านเรื่องการส่งเสริมอาชีพ และอีกหลาย 
อย่าง ซึ่งท่านก็ทำในข้อบัญญัติปีนี้ปี ๒๕๖๕ ผมก็ฃอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ทำ 
ข้อบัญญัติและท่านได้อนุมัติงบประมาณ และได้ข้อสรุปที่ดีและเป็นที่น่าพอใจ 
ลำหรับทุกคน ผมก็ฃอขอบคุณท่านนายกและฝ่ายบริหาร ขอขอบคุณ 
-ในวาระอื่นๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะอภิปราย ขอเชิญ 
■ เชิญท่านพึษณุพล ประสาน
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ในวันนี้หลังจากปีดประชุม 
แล้ว มีท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง จะมาขี้แจ้งเรื่องการจดเป็นสหกรณ์ 
พ ึซเกษตรพึขเศรษฐกิจใหม่ ล ้าสมาชิกท่านใดมีข ้อข้องใจอะไรจะซักถาม ก็ 
สามารถซักถามได้ หลังจากเสร็จประชุมแล้วขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมรับพึง 
ขอขอบคุณ
- ม สีมาชิกท่านใดม เีรื่องจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางสาวตวงรัตน์ โส่ทํสุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน วันนี้เราได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในวาระที่ ๑ 
ไปเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความ 
สนใจและได้ให้ข้อแนะน่าท่ีเป็นเป็นประโยชน์ ซึ่งฝ่ายบริหารก็พร้อมท่ีจะน่าไป 
ปรับปรุง สำหรับการทำงานและข้อแนะน่าต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ก็ยินดีท่ีจะรับ 
พึง นอกจากพื้นที่สภาแล้ว ท ่านสมาชิกท ุกท ่านก็สามารถที่จะน ่าเสนอ 
ข้อเสนอแนะและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่าง  ๆ ที่จะให้ฝ่ายบริหารได้น่าไป 
ปฏิบัติ ทั้งนี้ในการทำงานเรื่องของการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ ก็จะ 
ขอเรียนว่าเราได้จัดทำอยู่ในกรอบของการสร้างความสมดุลและการสร้างความ 
ทั่วถึง•ดังที่ปรากฏในร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีทุกท่านได้เห็น 
แล้ว การสร้างความสมดุลอันน้ีหมายถึง สองมิติ คือในเร่ืองของระดับพ้ืนท่ี ฝ่าย 
บริหารก็พยายามท่ีจะให้เม็ดเงินงบประมาณลงไปได้พัฒนาในแต่ละพื้นท่ี ให้เกิด 
ความสมดุล ส่วนเรื่องที่สองก็ในเรื่องของการทำแผนงานโครงการต่าง  ๆ เราก็ 
พยายามสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร การทำงานด้านสังคม เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประขาซนขาวจังหวัด 
นายกอบจ.ลำปาง ลำปาง อ ีกประการหน ึ่งท ี่เป ็นหลักลำค ัญท ี่เราทำในเร ื่องของการจ ัดทำร ่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณปีนี้ก็คือ เรื่องของการสร้างความทั่วถึงเท่าเทียม ในมิติ 
สังคมด้านต่าง  ๆ ก็ได้พยายามปรับเปล่ียนงบประมาณลงไปให้เกิดความท่ัวถึง 
เพ่ือท่ีจะสร้างความเท่าเทียมและสร้างโอกาสให้กับประชาซนขาวลำปางได้อย่าง 
เต็มท่ี ก็เป็นนโยบายและเป็นหลักการทำงานที่ฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารขุด 
ใหม่ ซ่ึงได้เข้ามาทำข้อบัญญัติงบประมาณปีน้ีเป็นปีแรก เราก็ได้พยายามเต็มที่ ท่ี 
จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพื่น้องขาวลำปางของเราในทุกพื้นที่ ก็ต้อง 
ขอขอบพระคุณอีกคเงหนึ่งลำหรับท่านสมาซิกทุกท่านที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ 
และกรุณาได้ดูข้อบัญญัติงบประมาณน้ีอย่างละเอียด และได้ผ่านวาระท่ี ๑ ข้ันรับ 
หลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณปีน้ี ฝ่ายบริหารก็จะนำโครงการต่าง  ๆ ท่ีอยู่ใน 
ข้อบัญญัติงบประมาณปีนี้ไปดำเนินการต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพื่น้อง 
ประซาซนซาวลำปางของเรา ขอขอบคุณ

นายบุญเลิศ แสนเทพ -มีสมาซิกท่านใดมีเรื่องจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มี ผมในนามสมาซิกสภา
รองประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่ีได้จัดทำ

งบประมาณเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ความเจริญ เพื่อนำไปสู่ความ 
ต้องการของพี่น้องประซาซนซาวจังหวัดลำปาง ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ขอปิด 
ประขุม ขอขอบคุณ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๔๕ น.

(ลงซ่ือ) ผู้บันทึกรายงานการประขุม
(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(ลงซ่ือ) ■ '■ 'ผู้ตรวจทานรายงานการประขุม
(นายถาวร บุปผาเจริญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


